

# Ứng dụng myMerlin™ THÔNG BÁO BẢO MẬT ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Ngày phát hành Phiên bản: Tháng 5 năm 2023

Abbott cung cấp Ứng dụng myMerlin™ ("Ứng dụng") cho thiết bị theo dõi tim cấy ghép được mua từ chúng tôi (bao gồm, nếu có, Thiết bị theo dõi Tim Chèn cấy dưới da Confirm Rx™, Jot Dx™ hoặc Assert-IQ™ ("ICM")) để truyền dữ liệu đến Mạng lưới Chăm sóc Bệnh nhân Merlin.net™ ("Merlin.net") (gọi chung là "Dịch vụ") để bác sĩ hoặc phòng khám có thể theo dõi và lập trình từ xa thiết bị theo dõi tim của bạn, đồng thời, cung cấp dịch vụ điều trị y tế cho bạn. Pacesetter, Inc. (một công ty của Abbott) cung cấp Merlin.net.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Thông báo Bảo mật này ("Thông báo Bảo mật") giải thích cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn cho Dịch vụ và những việc chúng tôi làm để bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi hiểu rằng có nhiều thông tin được đưa vào Thông báo Bảo mật này. Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn bản tóm tắt ngắn gọn và dễ tiếp cận về cách chúng tôi xử lý, bảo vệ, lưu giữ, lưu trữ và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem **+Giới thiệu về Dịch vụ** và **+Bảo mật Thông tin Cá nhân** bên dưới.

**BẢN TÓM TẮT NÀY KHÔNG BAO HÀM TOÀN BỘ THÔNG BÁO. BẠN SẼ CẦN ĐỌC CÁC PHẦN LIÊN QUAN TRONG THÔNG BÁO BẢO MẬT DƯỚI ĐÂY ĐỂ HIỂU ĐƯỢC ĐẦY ĐỦ CÁCH CHÚNG TÔI XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN.**

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân khi bạn thiết lập Ứng dụng, bao gồm ngày sinh và số sê-ri thiết bị của bạn. Chúng tôi sử dụng địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn nhằm mục đích xác thực trong khi ghép nối thiết bị theo dõi tim của bạn. Ứng dụng này truyền thông tin từ thiết bị của bạn đến chúng tôi và nếu bạn liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng, chúng tôi sẽ giữ một bản ghi riêng liên quan đến yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân do nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn nhập vào Merlin.net. Để biết thêm thông tin, hãy xem **+Thu thập và Xử lý Thông tin Cá nhân của bạn** và **+Quy định Cụ thể theo Quốc gia** ở bên dưới.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để: (1) cung cấp cho bạn Dịch vụ; (2) tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, bao gồm những nghĩa vụ liên quan đến an toàn, chất lượng và cải tiến thiết bị y tế; và (3) tiến hành nghiên cứu sau khi thông tin cá nhân đã được hủy nhận dạng, đặt tên giả, tổng hợp và/hoặc ẩn danh để thông tin đó không nhận dạng được bạn theo tên. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu để hiểu cách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của mình, để biết hiệu quả của chúng và để phục vụ cho các nghiên cứu dựa trên dữ kiện thực tế. Để biết thêm thông tin, hãy xem **+Cách Abbott Sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn**, **+Thiết bị Y tế và Các Yêu cầu Pháp lý khác**, **+Nghiên cứu**, **+Lưu giữ Thông tin Cá nhân** ở bên dưới.

Chúng tôi giới hạn nghiêm ngặt những người được chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn và sẽ không bao giờ bán thông tin cho các bên thứ ba vì lợi ích thương mại. Chúng tôi có chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty liên kết của mình để giúp hỗ trợ và cung cấp trợ giúp kỹ thuật cho Dịch vụ nhằm mục đích tuân thủ, để tiến hành nghiên cứu hoặc thực hiện khắc phục sự cố/chẩn đoán và phân tích rộng hơn nhằm phát hiện các vấn đề mang tính hệ thống. Để biết thêm thông tin, hãy xem **+Cách Chúng tôi Tiết lộ Thông tin Cá nhân** và **+Quyền truy cập của Abbott vào Thông tin Cá nhân Khi Cung cấp Dịch vụ cho Nhà cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe của bạn** ở bên dưới.

Khi vị trí của bạn cho phép bạn được hưởng một số quyền liên quan đến thông tin cá nhân của mình, chúng tôi sẽ đáp ứng những yêu cầu đó. Để biết thêm thông tin, xin xem **+Cách Người dùng Cá nhân Có thể Truy cập và Chỉnh sửa Thông tin Cá nhân và Quyền của bạn** ở bên dưới.

Thông tin cá nhân liên quan đến Dịch vụ được lưu trữ trên các máy chủ ở Hoa Kỳ hoặc tại một quốc gia triển khai trong khu vực ở châu Âu, tùy thuộc vào quốc gia cư trú của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem **+Lưu trữ Dữ liệu** và **+Chuyển Thông tin Cá nhân Xuyên Biên giới** ở bên dưới. Bạn cũng nên kiểm tra **+CÁC ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ CHO TỪNG QUỐC GIA** vì có thể sẽ áp dụng những điều khoản bổ sung, tùy theo quốc gia cư trú của bạn.

Đầu tiên, vui lòng liên hệ và chuyển tất cả các thắc mắc về Dịch vụ tới phòng khám của bạn. Phòng khám của bạn là "bên kiểm soát" dữ liệu cá nhân của bạn khi họ cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho bạn. Chúng tôi là "bên xử lý" thông tin cá nhân của bạn, thay mặt họ để cung cấp Dịch vụ cho bạn và phòng khám. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về quyền riêng tư, bạn có thể liên hệ bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [privacy@abbott.com](mailto:privacy@abbott.com). Nếu sống tại Khu vực Kinh tế châu Âu, bạn có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu châu Âu của chúng tôi hoặc liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn. Thông tin liên hệ của nhân viên bảo vệ dữ liệu tại châu Âu của Abbott, cũng như thông tin liên hệ hữu ích khác, đều có tại [www.EU-DPO.abbott.com](http://www.EU-DPO.abbott.com). Để biết thêm thông tin, xem mục **+Liên hệ với Chúng tôi** bên dưới.

Nếu chúng tôi cập nhật những thay đổi quan trọng trong Thông báo Bảo mật này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc

Ứng dụng khi bạn sử dụng Ứng dụng vào lần tiếp theo. Để biết thêm thông tin, hãy xem **+Thay đổi đối với Thông báo Bảo mật này** ở bên dưới.

™ Biểu thị một thương hiệu thuộc tập đoàn Abbott.

© 2023 Abbott. Bảo lưu mọi quyền

## myMerlin™ THÔNG BÁO BẢO MẬT ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Ngày phát hành Phiên bản: Tháng 5 năm 2023

Pacesetter, Inc. (một công ty của Abbott) cung cấp Mạng lưới Chăm sóc Bệnh nhân Merlin.net™ ("**Merlin.net**"). Abbott cung cấp ứng dụng di động myMerlin™ ("**Ứng dụng**") (Merlin.net và Ứng dụng được gọi chung là "**Dịch vụ**"). Trong toàn bộ Thông báo Bảo mật này, các nội dung nhắc đến "**Abbott**", "**chúng tôi**" và "**của chúng tôi**" đều có nghĩa là tập đoàn gồm các công ty của Abbott, có trụ sở chính tại Abbott Park, Illinois, Hoa Kỳ.

Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo mật và bảo vệ dữ liệu, cũng như cam kết bảo vệ thông tin cá nhân, bao gồm cả thông tin liên quan đến sức khỏe. Thông báo Bảo mật này mô tả cách Abbott thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ.

Vui lòng đọc kỹ Thông báo Bảo mật này trước khi đăng ký sử dụng Ứng dụng này vì Thông báo này áp dụng cho việc xử lý, chuyển và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn, bao gồm dữ liệu liên quan đến sức khỏe, từ phía Abbott và một số công ty liên kết nhất định, theo mô tả bên dưới. Thông báo này cũng áp dụng cho việc xử lý thông tin cá nhân của bạn do các công ty liên kết và bên xử lý của chúng tôi thực hiện nếu cần thông tin đó để giải quyết một vấn đề dịch vụ khách hàng liên quan đến Dịch vụ.

Thông báo Bảo mật này không áp dụng cho thông tin cá nhân được xử lý hay thu thập bởi các chi nhánh hoặc công ty con khác của Abbott hoặc thông qua các phương pháp khác, chẳng hạn như các trang web khác của Abbott, các tổng đài chăm sóc khách hàng khác của Abbott. Chính sách về việc bác sĩ của bạn sử dụng Merlin.net và các chính sách bảo mật khác có thể áp dụng cho thông tin cá nhân được xử lý hoặc thu thập thông qua những phương pháp này.

Với việc đăng ký và sử dụng Ứng dụng này, bạn chấp nhận Thông báo Bảo mật này và bạn:

- xác nhận rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để chấp nhận Thông báo Bảo mật này; và
- đồng ý nhân danh cá nhân bạn hoặc thay mặt cho một cá nhân khác mà bạn có thực quyền chấp nhận Thông báo Bảo mật này một cách hợp pháp.

**VỚI VIỆC CHẤP NHẬN HOẶC ĐỒNG Ý VỚI THÔNG BÁO BẢO MẬT NÀY, BẠN XÁC NHẬN RÕ RÀNG RẰNG BẠN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG NÀY VÀ CÁC DỊCH VỤ NÀY THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA THÔNG BÁO BẢO MẬT NÀY VÀ VIỆC SỬ DỤNG NÀY TUÂN THEO ĐÚNG HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ VÀ CHUYỂN THÔNG TIN CÁ NHÂN, BAO GỒM THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE, NHƯ MÔ TẢ TRONG THÔNG BÁO BẢO MẬT NÀY. (ĐOẠN NÀY KHÔNG ÁP DỤNG CHO NGƯỜI DÙNG THUỘC KHU VỰC KINH TẾ CHÂU ÂU ("EEA"), VƯƠNG QUỐC ANH ("UK") VÀ THỤY SĨ. ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, HÃY XEM CÁC PHẦN KHU VỰC Ở BÊN DƯỚI.**

**KHI ĐƯỢC LUẬT PHÁP QUỐC GIA MÀ BẠN CƯ TRÚ YÊU CẦU, VIỆC BẤM VÀO "ACCEPT" (CHẤP NHẬN) HOẶC "AGREE" (ĐỒNG Ý) CÓ NGHĨA LÀ BẠN ĐỒNG Ý RÕ RÀNG ĐỐI VỚI VIỆC XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN, BAO GỒM THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE VÀ VIỆC CHUYỂN THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN TỚI CÁC MÁY CHỦ CỦA ABBOTT TẠI HOA KỲ.**

**BẠN ĐỒNG Ý MỘT CÁCH TỰ NGUYỆN VÀ BẠN THỪA NHẬN RẰNG MÌNH KHÔNG CÓ BẤT KỲ NGHĨA VỤ PHÁP LÝ NÀO PHẢI CUNG CẤP THÔNG TIN CÁ NHÂN CHO ABBOTT.**

### **+Giới thiệu về Chúng tôi**

Abbott là công ty tạo ra Ứng dụng, Thiết bị theo dõi Tim Chèn cấy dưới da ("**ICM** ") Confirm Rx™, Jot Dx™ và Assert-IQ™.

Pacesetter, Inc. (một chi nhánh của St. Jude Medical, LLC và công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Abbott Laboratories) tại 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342, Hoa Kỳ, là nhà cung cấp Merlin.net.

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe là bên kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn để phục vụ mục đích cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho bạn. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn chịu trách nhiệm về cách thức xử lý dữ liệu đó và đảm bảo rằng thông tin được truyền đi thông qua Dịch vụ sẽ tuân thủ các luật bảo mật và bảo vệ dữ liệu hiện hành. Thuật ngữ "bên kiểm soát" lấy căn cứ theo định nghĩa của thuật ngữ này trong luật bảo vệ dữ liệu của EEA, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ và, nếu áp dụng, có ý nghĩa tương đương với các thuật ngữ tương tự trong luật bảo mật và bảo vệ dữ liệu của các quốc gia khác mà bạn cư trú tại đó.

Abbott là bên kiểm soát thông tin cá nhân khi chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để: (1) cung cấp cho bạn Dịch vụ; (2) tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, bao gồm những nghĩa vụ liên quan đến an toàn, chất lượng và cải tiến thiết bị y tế; và (3) tiến hành nghiên cứu liên quan đến Dịch vụ sau khi thông tin cá nhân đã được hủy nhận dạng, đặt tên giả, tổng hợp và/hoặc ẩn danh. Để biết thêm thông tin, hãy xem **+Cách Abbott Sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn**.

## +Giới thiệu về Dịch vụ

Merlin.net là một hệ thống chăm sóc từ xa, chứa thông tin được truyền từ ICM của bạn thông qua Dịch vụ.

Dịch vụ cho phép tự động truyền thông tin được thu thập từ ICM của bạn và được tải lên thông qua Ứng dụng đến cơ sở dữ liệu an toàn và bảo mật của Abbott. Thông qua Merlin.net, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có thể biết thời điểm nhịp tim của bạn bắt đầu khác đi và tùy theo ICM, cũng như vị trí của bạn, họ có thể điều chỉnh từ xa cho các cài đặt trên ICM của bạn. Ứng dụng gửi dữ liệu tim của bạn đến phòng khám dựa trên các cài đặt do nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn đặt. Dịch vụ giúp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo dõi nhịp tim của bạn và/hoặc sửa đổi phương pháp điều trị mà không cần bạn phải đến khám trực tiếp tại phòng khám.

Bạn phải duy trì kết nối với WiFi hoặc với dữ liệu di động cho thiết bị di động của bạn và bạn phải sử dụng Ứng dụng để nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể theo dõi từ xa dữ liệu tim của bạn. Trước khi bạn có thể sử dụng Dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn phải đăng ký bạn ở trên Merlin.net. Sau khi nhập ngày sinh và số sê-ri ICM của mình trong Ứng dụng, bạn có thể cần lấy mã kích hoạt. Bạn có thể chọn gửi mã này cho bạn qua email, tin nhắn văn bản SMS hoặc qua cuộc gọi điện thoại.

Định kỳ, Ứng dụng sẽ kết nối với ICM của bạn và truyền thông tin hoạt động của ICM. Ứng dụng cũng sẽ truyền thông tin về nhịp tim của bạn đến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để họ sẽ có thể nhận các cảnh báo và cập nhật, cũng như đăng nhập vào Merlin.net để theo dõi nhịp tim của bạn và điều chỉnh các cài đặt trên ICM của bạn.

## +Thu thập và Xử lý Thông tin Cá nhân của bạn

Các danh mục thông tin cá nhân sau đây của bạn sẽ được xử lý khi bạn sử dụng Ứng dụng:

- số sê-ri ICM và ngày sinh của bạn;
- địa chỉ email và/hoặc số điện thoại của bạn để chúng tôi có thể gửi cho bạn mã kích hoạt;
- thông tin ngày, tháng và giờ được gửi từ ICM của bạn tới Merlin.net;
- thông tin về tên và số model ICM của bạn;
- thông tin liên quan đến các cài đặt, thông số và chẩn đoán từ ICM của bạn để truyền thông tin đó tới Merlin.net cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn xem xét.
- báo cáo định kỳ cho biết ICM của bạn tương tác với Ứng dụng như thế nào và Ứng dụng tương tác với máy chủ của Abbott ra sao kể từ lần báo cáo cuối cùng;
- thông tin về hiệu suất Ứng dụng, bao gồm cả các báo cáo sự cố; và
- báo cáo nhật ký định kỳ ghi lại hoạt động của Ứng dụng kể từ lần báo cáo bảo trì cuối cùng.

Ứng dụng liên kết và truyền dữ liệu từ ICM của bạn tới Merlin.net. Dịch vụ liên quan đến Merlin.net sử dụng thông tin cá nhân bổ sung, bao gồm cả dữ liệu liên quan đến sức khỏe, mà nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn nhập vào khi tạo hồ sơ bệnh nhân Merlin.net cho bạn. Thông tin cá nhân đó có thể bao gồm số điện thoại hoặc email của bạn, số sê-ri và model ICM và các trường tùy chọn khác như giới tính, chủng tộc, ngôn ngữ thường dùng, nhận xét của bác sĩ lâm sàng và chức năng của ICM, ngày điều trị và truyền dữ liệu, thông tin về tình trạng của bạn, số hiệu bệnh nhân do phòng khám chỉ định hoặc thông tin nhận dạng khác của bệnh nhân. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn cũng có thể nhập thông tin người liên hệ khẩn cấp của bạn, bao

gồm tên, số điện thoại và địa chỉ của họ. Bạn có thể chọn có cung cấp thông tin liên hệ khẩn cấp hay không và trước khi cung cấp, bạn phải được người liên hệ khẩn cấp của mình cho phép lấy thông tin của họ làm thông tin liên hệ khẩn cấp của bạn. Abbott có thể cần truy cập thông tin cá nhân này để hỗ trợ và duy trì Dịch vụ.

## **+Cách Nhà cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe Sử dụng Thông tin của bạn**

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn trong quá trình điều trị y tế cho bạn và sẽ nhập thông tin của bạn vào Merlin.net. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sử dụng Dịch vụ để giúp theo dõi ICM và nhịp tim của bạn. Điều này cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn loại thông tin có thể khiến họ điều chỉnh ICM của bạn hoặc hẹn bạn đến gặp.

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

- để cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, bao gồm cả liệu trình điều trị y tế đang thực hiện, bằng cách theo dõi và điều chỉnh ICM, cũng như nhịp tim của bạn để giúp họ cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho bạn;
- cấp cho Abbott quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Dịch vụ, bao gồm cả tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật và lâm sàng, như trợ giúp gỡ lỗi, nâng cấp hoặc khắc phục sự cố Dịch vụ hay diễn giải dữ liệu; và
- trường hợp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

## **+Quyền truy cập của Abbott vào Thông tin Cá nhân Khi Cung cấp Dịch vụ cho Nhà cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe của bạn**

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn với tư cách là bên xử lý thay mặt cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám của bạn. Việc xử lý như vậy dựa theo hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám của bạn và liên quan đến những mục đích sau:

- cung cấp Dịch vụ cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để theo dõi ICM, nhịp tim và các triệu chứng của bạn;
- cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và lâm sàng cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, như trợ giúp gỡ lỗi, nâng cấp hoặc khắc phục sự cố; hoặc
- khi được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn ủy quyền, truy cập vào thông tin sức khỏe của bạn để trợ giúp họ diễn giải dữ liệu được truyền từ ICM của bạn.

Tùy thuộc vào địa điểm của bạn, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám của bạn từ các địa điểm tại: Thụy Điển; các địa điểm khác ở Châu Âu, đặc biệt là nếu chúng tôi có cơ sở hoạt động tại quốc gia cư trú của bạn; hoặc các trung tâm hỗ trợ khác của chúng tôi tại Hoa Kỳ, Costa Rica và/hoặc Malaysia. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các bên thứ ba khác để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật hoặc lâm sàng cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám của bạn. Khi chúng tôi sử dụng bất kỳ bên thứ ba nào để giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ hỗ trợ cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám của bạn, chúng tôi thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ tính bí mật, tính toàn vẹn và tính bảo mật cho thông tin cá nhân của bạn.

Thuật ngữ "bên xử lý" lấy căn cứ theo định nghĩa của thuật ngữ này trong luật bảo vệ dữ liệu của EEA, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ và, nếu áp dụng, có ý nghĩa tương đương với các thuật ngữ tương tự trong luật bảo mật và bảo vệ dữ liệu của các quốc gia khác mà bạn cư trú tại đó.

## **+Cách Abbott Sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn**

Abbott xử lý thông tin cá nhân của bạn, bao gồm cả thông tin cá nhân liên quan đến sức khỏe của bạn, với tư cách là bên kiểm soát cho các mục đích sau:

- cung cấp cho bạn Dịch vụ theo đúng Thỏa thuận Cấp phép Ứng dụng cho Người dùng Cuối;
- giữ hồ sơ liên lạc của bạn với Abbott khi bạn liên hệ trực tiếp với Abbott về Dịch vụ;
- để cung cấp Dịch vụ cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám của bạn, bao gồm cả hỗ trợ khách hàng về ICM của bạn;
- khi phải tuân theo quy định của luật pháp hiện hành về việc sử dụng và phân loại thiết bị y tế, bao gồm cả cho các mục đích giám sát sau thiết bị y tế khi bán ra thị trường, quản lý chất lượng, bao gồm phát triển và cải tiến sản phẩm, tính an toàn, hiệu

suất và cảnh giác;

- Khi cần thiết lập, thực hiện hoặc biện hộ cho các khiếu nại pháp lý; và
- tuân theo quy định khác của pháp luật hiện hành.

Khi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn tạo hồ sơ bệnh nhân trong Merlin.net cho bạn và khi cần tuân theo quy định của pháp luật hiện hành, bạn đã đồng ý một cách rõ ràng là cho phép Abbott hủy danh tính, đặt tên giả, tổng hợp và/hoặc ẩn danh thông tin cá nhân của bạn để tiến hành nghiên cứu. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần **+Nghiên cứu**.

Ngoài hoạt động xử lý trên, Abbott chỉ có thể sử dụng dữ liệu của bạn cho các mục đích khác nếu bạn đã cho phép Abbott làm như vậy. Vui lòng xem phiếu Chấp thuận Sử dụng Dữ liệu của Merlin có liên quan đến các mục đích này.

Thuật ngữ "bên kiểm soát" lấy căn cứ theo định nghĩa của thuật ngữ này trong luật bảo vệ dữ liệu của EEA, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ và, nếu áp dụng, có ý nghĩa tương đương với các thuật ngữ tương tự trong luật bảo mật và bảo vệ dữ liệu của các quốc gia khác mà bạn cư trú tại đó.

## **+Lưu trữ Dữ liệu**

Chúng tôi nhận dữ liệu được truyền bởi Ứng dụng và ICM trước khi lưu trữ dữ liệu đó. Thông tin cá nhân được lưu trữ tại các cơ sở ở Hoa Kỳ hoặc tại một quốc gia triển khai trong khu vực ở Châu Âu, tùy thuộc vào vị trí nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Nếu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn ở Hoa Kỳ hoặc ở các quốc gia bên ngoài EEA, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ thì thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ trên các máy chủ ở Hoa Kỳ. Đối với EEA, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ, thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ tại một quốc gia triển khai trong khu vực thuộc Liên minh Châu Âu (nếu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn đã đồng ý lưu trữ thông tin tại quốc gia triển khai này) hoặc tại các máy chủ ở Hoa Kỳ.

Từ quý ba năm 2023, đối với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở EEA, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ đã chọn lưu trữ dữ liệu cá nhân tại quốc gia triển khai trong khu vực thuộc Liên minh Châu Âu, Abbott sử dụng Microsoft Azure để lưu trữ thông tin được truyền từ ICM của bạn thông qua Ứng dụng này và nếu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn ở một quốc gia thành viên của EEA, Thụy Sĩ hoặc Vương quốc Anh thì Ứng dụng sẽ truyền thông tin cá nhân của bạn đến các máy chủ trong khối lãnh thổ thuộc Liên minh Châu Âu. Đối với người dùng Pháp, cơ quan sức khỏe kỹ thuật số của Pháp, Agence du Numérique Santé, đã cấp chứng nhận cho phép Microsoft Azure lưu trữ thông tin liên quan đến sức khỏe. Thông tin cá nhân truyền đến Merlin.net có thể được lưu trữ ở quốc gia gần nhất với vị trí quốc gia của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn hoặc nói cách khác, tuân theo các yêu cầu bảo mật và lưu trữ dữ liệu dành cho vị trí của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.

Khi thông tin cá nhân của bạn được truyền và lưu trữ ở các máy chủ của Merlin.net tại một quốc gia khác với vị trí quốc gia của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay quốc gia cư trú của bạn, thông tin đó có thể phải tuân theo các luật lệ của quốc gia sở tại, vốn có thể không tương đương với luật lệ tại quốc gia của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc quốc gia cư trú của bạn. Abbott đã triển khai các biện pháp bảo mật và kiểm soát phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin về các vị trí máy chủ của chúng tôi trên toàn cầu và máy chủ nào lưu trữ thông tin cá nhân của bạn, bao gồm cả thông tin liên quan đến sức khỏe, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.

Xem thêm **+Bảo mật Thông tin Cá nhân** và **+Chuyển Thông tin Cá nhân Xuyên Biên giới**.

## **+Thiết bị Y tế và các Yêu cầu Pháp lý khác**

Abbott có thể sử dụng thông tin cá nhân trong trường hợp luật pháp yêu cầu và nếu có thể, chúng tôi sẽ hủy nhận dạng, đặt tên giả, tổng hợp và/hoặc ẩn danh thông tin để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi với tư cách là nhà sản xuất thiết bị y tế. Thông tin này được Abbott lưu giữ một cách an toàn và sẽ không được sử dụng để nhận dạng cá nhân bạn qua tên hoặc địa chỉ email của bạn, trừ khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý cung cấp thông tin này. Trong trường hợp sử dụng thông tin cá nhân như vậy theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi không cần phải có sự đồng ý của bạn.

Các yêu cầu của pháp luật mà theo đó, Abbott sẽ sử dụng thông tin này là:

- đảm bảo sự an toàn liên tục của ICM và mọi sự phát triển trong tương lai;
- theo dõi và cải thiện chất lượng, bảo mật và hiệu quả của các thiết bị và hệ thống y tế;
- xác thực các bản nâng cấp và giữ an toàn và bảo mật cho Merlin.net và/hoặc các ứng dụng di động có liên quan;
- thực hiện phân tích sâu rộng hơn nhằm phát hiện các vấn đề mang tính hệ thống vì lợi ích cộng đồng trong lĩnh vực y tế công cộng.

- nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các thiết bị y tế, bao gồm các tính năng và chức năng mới và hiện có, cũng như kiểm tra và cải thiện Merlin.net và/hoặc các ứng dụng di động có liên quan để phát triển sản phẩm; và
- trong các trường hợp khác theo yêu cầu của pháp luật, bao gồm phản hồi cho bất kỳ cơ quan quản lý có thẩm quyền, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ nào, để giải quyết vấn đề an ninh quốc gia hoặc dịch bệnh, tố tụng tư pháp, lệnh của tòa án, yêu cầu của chính phủ hoặc quy trình pháp lý được gửi đến chúng tôi, hoặc để bảo vệ sự an toàn, quyền lợi hoặc tài sản của khách hàng của chúng tôi, cộng đồng, Abbott hoặc các bên khác, và để thực hiện, thiết lập hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của Abbott hoặc trong trường hợp chúng tôi tin rằng cần phải điều tra, ngăn chặn hoặc xử lý liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn của bất kỳ người nào, các vi phạm Thông báo Bảo mật này, hoặc làm bằng chứng trong vụ kiện mà chúng tôi có liên quan.

Chúng tôi sử dụng hoán đổi giữa các thuật ngữ "hủy nhận dạng" và "đặt tên giả". Đạo luật về trách nhiệm cung cấp thông tin bảo hiểm y tế (HIPAA) của Hoa Kỳ mô tả thông tin được hủy nhận dạng là thông tin mà trong đó, "*không có cơ sở hợp lý để tin rằng thông tin đó có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân*". Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (2016/679) (GDPR) của EU xác định "đặt tên giả" là "*việc xử lý dữ liệu cá nhân theo cách mà dữ liệu cá nhân đó không còn có thể quy cho một chủ thể dữ liệu cụ thể nào mà không sử dụng thông tin bổ sung*". Dữ liệu ẩn danh là thông tin không liên quan đến một người và không thể nhận dạng được một người từ thông tin đó, và loại dữ liệu này thường không thuộc phạm trù của luật bảo mật và bảo vệ dữ liệu.

Để biết thêm thông tin về GDPR, vui lòng xem **+EEA, Vương quốc Anh, Quần đảo Cayman, Thụy Sĩ và Thái Lan** ở bên dưới.

## +Nghiên cứu

Trong trường hợp luật pháp hiện hành yêu cầu, Abbott sẽ xin bạn đồng ý cụ thể là cho phép chúng tôi hủy nhận dạng hoặc đặt tên giả, tổng hợp và/hoặc ẩn danh thông tin cá nhân của bạn, nhằm tiến hành nghiên cứu cho các mục đích hạn chế.

Nếu sử dụng tập dữ liệu cho mục đích nghiên cứu thì dữ liệu đó sẽ không bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn. Chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng không có cơ sở hợp lý nào để từ đó, dữ liệu đã hủy nhận dạng hoặc đặt tên giả có thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân bạn. Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu có thể bao gồm số sê-ri và model ICM, khoảng thời gian giữa ngày cấy ghép và ngày thăm khám tiếp theo, ngày cấy ghép và thông tin nhân khẩu học, chẳng hạn như nơi cư trú và tuổi.

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu bằng cách sử dụng dữ liệu đã hủy nhận dạng hoặc đặt tên giả này, hoặc dữ liệu tổng hợp, thống kê và/hoặc ẩn danh cho các mục đích sau:

- cải thiện chất lượng, tính bảo mật và hiệu quả của các hệ thống, thiết bị y tế và thiết bị trợ tim của chúng tôi, cũng như cho phép phát triển các phương pháp điều trị cải tiến và hiệu quả cho các tình trạng liên quan đến tim vì lợi ích sức khỏe cộng đồng;
- tiến hành nghiên cứu cho mục đích thống kê và phân tích, cũng như cung cấp thông tin cho các nhà nghiên cứu bên thứ ba, các tổ chức hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoặc các cơ quan y tế công;
- đánh giá hiệu quả của Dịch vụ, cũng như cách Dịch vụ được cung cấp và sử dụng;
- xác thực chức năng và các bản nâng cấp của Dịch vụ, bao gồm cả việc theo dõi và cải thiện tính an toàn và bảo mật của các dịch vụ đó;
- nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các thiết bị y tế, bao gồm các tính năng và chức năng mới và hiện có, cũng như kiểm tra và cải tiến Dịch vụ và thiết bị y tế của chúng tôi nhằm phát triển sản phẩm, phân tích dữ liệu, thống kê và khảo sát; và
- vì lợi ích cộng đồng trong lĩnh vực y tế công cộng, bao gồm cả trường hợp Dịch vụ và thiết bị y tế đủ điều kiện được bồi hoàn y tế hoặc nói cách khác, được hưởng an sinh xã hội, bảo hiểm hoặc công quỹ.

Trong trường hợp bạn đã được yêu cầu đồng ý cho xử lý thông tin cá nhân, thì bạn có thể rút lại sự đồng ý đó vào bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi. Mọi hành động rút lại đồng thuận đều không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý thông tin dựa trên sự đồng thuận của bạn trước khi rút lại. Cũng xin lưu ý rằng nếu bạn rút lại sự đồng thuận, Abbott sẽ vẫn xử lý thông tin cá nhân của bạn liên quan đến việc rút lại sự đồng thuận. Abbott sẽ vẫn xử lý thông tin cá nhân khi buộc phải làm như vậy theo nghĩa vụ hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn hoặc buộc phải làm như vậy theo nghĩa vụ pháp lý khác, chẳng hạn như mô tả trong mục **+Thiết bị Y tế và các Yêu cầu Pháp lý khác**.

Nếu bạn từng được hỏi tham gia một thử nghiệm lâm sàng và nếu luật pháp hiện hành quy định, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một phiếu đồng ý tham gia nghiên cứu riêng cho cơ sở nghiên cứu đó trước khi tiến hành bất kỳ thử nghiệm nào như vậy và việc tham gia của bạn là hoàn toàn tự nguyện. Nghiên cứu trong phần này không liên quan đến việc tham gia vào thử nghiệm lâm sàng. Để biết thêm thông tin về HIPAA, vui lòng xem **+Hoa Kỳ** dưới đây để biết thêm thông tin. Để biết thêm thông tin về GDPR, vui lòng xem **+EEA, Vương quốc Anh, Quần đảo Cayman, Thụy Sĩ và Thái Lan** ở bên dưới.

## +Lưu giữ Thông tin Cá nhân

Thông tin thu thập từ ICM của bạn sẽ được lưu giữ trong thời gian tối đa là bảy (7) năm kể từ ngày thông tin được truyền đi gần nhất (nghĩa là ngày cuối cùng bạn sử dụng ICM và/hoặc Ứng dụng), ngoại trừ trường hợp pháp luật yêu cầu.

Phần **+Xóa Thông tin của bạn khỏi Merlin.net** sẽ giải thích cách bạn có thể sắp xếp để nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám xóa thông tin của bạn khỏi Mạng lưới Chăm sóc Bệnh nhân Merlin.net.

## +Cách Chúng tôi Tiết lộ Thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn như sau:

- Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp bên thứ ba chỉ để cung cấp, duy trì, lưu trữ và hỗ trợ Dịch vụ. Tùy thuộc vào vị trí nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, Abbott có thể sử dụng Microsoft Azure để nhận dữ liệu truyền từ ICM của bạn khi sử dụng Dịch vụ. Khi chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp bên thứ ba để giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ, họ được yêu cầu giữ bí mật và bảo mật thông tin cá nhân của bạn, cũng như sử dụng thông tin cá nhân của bạn ở mức tối thiểu cần thiết.
- Khi có thể, Abbott sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để báo cáo lỗi hệ thống nhằm giúp chúng tôi có thể hỗ trợ và cải thiện Dịch vụ và trong những trường hợp như vậy, thông tin gửi cho các bên thứ ba đó sẽ không liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.
- Android yêu cầu cấp các quyền cho dịch vụ định vị để kết nối các ứng dụng với thiết bị Bluetooth<sup>®1</sup>. Các dịch vụ định vị của Google bao gồm các tính năng thu thập dữ liệu vị trí chính xác của người dùng, như tín hiệu GPS, cảm biến thiết bị, điểm truy cập Wi-Fi và ID tháp di động. Google sẽ thu thập thông tin này nếu người dùng cấp quyền truy cập vào vị trí của mình. Để biết thêm thông tin về các quy định bảo mật của Google liên quan đến dữ liệu này, vui lòng xem trang web hỗ trợ của Android. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn được lấy từ các dịch vụ định vị của Google.
- Chúng tôi sẽ không bán hoặc cấp phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba, ngoại trừ liên quan đến việc bán, sáp nhập hoặc chuyển nhượng một bộ phận hoặc dòng sản phẩm, sao cho bên mua có thể tiếp tục cung cấp Dịch vụ cho bạn. Để tránh nghi ngờ, chúng tôi sẽ không bao giờ bán thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba vì mục đích thương mại.
- Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin đã hủy định danh, đặt tên giả, tổng hợp và/hoặc ẩn danh với các công ty chi nhánh của chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám của bạn, các nhà nghiên cứu bên thứ ba và cơ quan y tế quốc gia hoặc các công ty bảo hiểm để chứng minh tính hiệu quả của Dịch vụ hoặc theo yêu cầu bồi hoàn y tế. Thông tin này sẽ không được sử dụng để nhận dạng cá nhân bạn.
- Chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để phản hồi các yêu cầu của cơ quan chính phủ về các thông tin trong phạm vi cho phép, nhằm giải quyết các tình huống an ninh quốc gia hoặc khi pháp luật yêu cầu. Ngoài ra, trong trường hợp pháp luật cho phép hoặc yêu cầu, chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn khi chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết để điều tra, ngăn chặn hoặc xử lý liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn của bất kỳ người nào, các vi phạm Thông báo Bảo mật này, hoặc làm bằng chứng trong vụ kiện mà chúng tôi có liên quan. Thông tin cá nhân của bạn có thể phải tuân theo luật pháp nước ngoài và có thể được truy cập bởi chính phủ, tòa án, cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan quản lý của nước ngoài.

## +Bảo mật Thông tin Cá nhân

Abbott đã triển khai các biện pháp kiểm soát bảo mật thích hợp trong phạm vi Dịch vụ để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị hủy một cách vô tình hoặc trái phép hay vô tình bị mất, thay đổi, tiết lộ hoặc truy cập.

Thông tin nhận được từ ICM của bạn sẽ được mã hóa trước khi truyền đi, để đảm bảo an toàn và bảo mật cho thông tin đó. Dịch vụ áp dụng nhiều biện pháp bảo mật khác nhau để tăng tính bảo mật đối với hồ sơ bệnh nhân và để ngăn ngừa sự tiếp cận hoặc tiết lộ trái phép thông tin cá nhân của bạn. Chỉ những người được ủy quyền bởi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám của bạn, bao gồm nhân viên được ủy quyền của họ, mới có quyền truy cập vào hồ sơ bệnh nhân của bạn và chỉ thông qua các ID và mật khẩu duy nhất. Abbott đã triển khai các biện pháp kiểm soát truy cập và bảo mật khác nhau để đảm bảo rằng chỉ những người được ủy quyền trong Abbott mới có thể truy cập dữ liệu được đặt tên giả, tổng hợp và hủy nhận dạng.

Chúng tôi sử dụng công nghệ không dây Bluetooth<sup>®1</sup> 4.0 trở lên để truyền các tập thông tin cá nhân khác nhau giữa thiết bị y tế và thiết bị iOS hoặc Android. Mọi thông tin liên quan đến các số đo lấy từ ICM của bạn đều được truyền qua công nghệ Bluetooth.

Xin lưu ý rằng có thể không sử dụng được Dịch vụ trong thời gian bảo trì định kỳ.

## +Chuyển Thông tin Cá nhân Xuyên Biên giới

Tùy thuộc vào vị trí phòng khám của bạn, thông tin thu thập qua Dịch vụ có thể được chuyển đến và lưu trữ tại Hoa Kỳ. Luật bảo vệ dữ liệu của Hoa Kỳ có thể không cung cấp các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân tương đương với các biện pháp bảo vệ của EEA, Vương quốc Anh, Thụy Sĩ hoặc quốc gia cư trú của bạn. Nếu bạn ở tại EEA, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ và dữ liệu của bạn được lưu trữ ở Hoa Kỳ, thì nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn và Abbott sẽ tuân theo các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu phê duyệt, và đối với Vương quốc Anh thì tuân theo Phụ lục của Vương quốc Anh về truyền thông tin quốc tế. Bạn được yêu cầu đồng ý rõ ràng với việc truyền thông tin cá nhân của bạn đến các máy chủ của Abbott tại Hoa Kỳ.

Nếu bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi và yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật thì các nhóm chăm sóc từ xa của chúng tôi ở Hoa Kỳ, Thụy Điển (hoặc các vị trí khác ở Châu Âu), Costa Rica và/hoặc Malaysia có thể truy cập thông tin cá nhân của bạn (bao gồm dữ liệu liên quan đến sức khỏe). Việc truyền dữ liệu trong nội bộ công ty Abbott được điều chỉnh theo thỏa thuận truyền dữ liệu, trong đó, đưa ra các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân.

Chúng tôi cũng mời bạn tham khảo **+CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ CHO TỪNG QUỐC GIA** để biết thêm các quy định áp dụng cho việc truyền thông tin cá nhân ra quốc tế, tùy thuộc vào quốc gia cư trú của bạn.

**VỚI VIỆC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG NÀY VÀ XÁC NHẬN CHẤP THUẬN VÀ THÔNG BÁO BẢO MẬT NÀY, CHÚNG TÔI ĐANG THÔNG BÁO CHO BẠN VỀ VIỆC TRUYỀN THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN ĐẾN HOA KỲ, THỤY ĐIỂN (HOẶC CÁC VỊ TRÍ KHÁC TẠI CHÂU ÂU), COSTA RICA VÀ/HOẶC MALAYSIA VÀ VIỆC TRUY CẬP VÀO THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN, BAO GỒM CẢ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE, CÓ THỂ CẦN THIẾT TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT ĐỂ PHẢN HỒI VỀ YÊU CẦU HỖ TRỢ CỦA BẠN HOẶC BÁC SĨ CỦA BẠN. NHỮNG QUỐC GIA NÀY CÓ THỂ KHÔNG CUNG CẤP MỘT CẤP BẢO VỆ TƯƠNG ĐƯƠNG CHỖ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN KHI SO SÁNH VỚI CẤP BẢO VỆ DỮ LIỆU HOẶC LUẬT BẢO MẬT TẠI NƠI BẠN CƯ TRÚ.**

## +Cách Abbott Gửi Tài liệu Tiếp thị và Tài liệu Khác

Chúng tôi sẽ không cố ý gửi cho bạn thông tin liên quan đến quảng cáo hoặc tiếp thị, trừ khi bạn đã chọn nhận các loại thông tin liên lạc này từ chúng tôi, có liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ khác của chúng tôi.

Cả Abbott lẫn các công ty chi nhánh hoặc bên cấp phép của Abbott đều sẽ không cố ý gửi thông tin liên quan đến quảng cáo hoặc tiếp thị cho trẻ em.

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba để tiếp thị trực tiếp.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể sẽ gửi cho bạn thông tin không liên quan đến tiếp thị về các bản cập nhật dịch vụ và Ứng dụng cần thiết hoặc về các vấn đề liên quan đến an toàn sản phẩm.

## +Cách Abbott Bảo vệ Quyền riêng tư của Trẻ em

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám có thể đăng ký trẻ em tham gia Merlin.net. Cha mẹ/người giám hộ có thể dừng việc thu thập thông tin cá nhân của trẻ vào bất cứ lúc nào, bao gồm cả thông tin liên quan đến sức khỏe, bằng cách liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám và yêu cầu xóa tài khoản đó. Hành động này sẽ xóa tài khoản Merlin.net liên quan đến trẻ, nhưng chúng tôi sẽ giữ lại thông tin đã tổng hợp và hủy nhận dạng, và có thể cần giữ lại một số thông tin cá nhân nhất định theo yêu cầu của pháp luật.

## +Cách Người dùng Cá nhân Có thể Truy cập và Chỉnh sửa Thông tin Cá nhân và Quyền của bạn

Để được bảo vệ theo quyền bảo mật và bảo vệ dữ liệu, trước tiên, bạn nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám của mình. Chúng tôi không thể chỉnh sửa hoặc thay đổi bất kỳ chỉ số nào từ ICM của bạn đã được tải lên.

Tùy thuộc vào nơi bạn cư trú, bạn có thể có quyền: (a) truy cập thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn; (b) yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa bất kỳ thông tin cá nhân nào không chính xác mà chúng tôi có về bạn; (c) xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi có về bạn; (d) hạn chế xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn; (e) phản đối việc xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn; và/hoặc (f) nhận bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trên cơ sở có sự đồng ý của bạn, ở định dạng có thể đọc được bằng máy, có cấu trúc và được sử dụng phổ biến hoặc truyền thông tin cá nhân đó cho một công ty khác. Xin lưu ý rằng Abbott không có trách nhiệm pháp lý phải sử dụng hoặc duy trì các hệ thống tương thích về mặt kỹ thuật với các công ty khác. Abbott có thể sẽ không truyền được trực tiếp thông tin cá nhân của bạn tới một công ty khác.



Trẻ em cũng có thể có quyền truy cập thông tin cá nhân mà chúng tôi có về trẻ. Trong trường hợp chúng tôi nhận được yêu cầu truy cập thông tin cá nhân của trẻ từ cha mẹ/người giám hộ của trẻ, chúng tôi có thể trả lời trực tiếp cho cha mẹ/người giám hộ của trẻ hoặc đề nghị họ liên hệ với bác sĩ hoặc phòng khám của trẻ. Chúng tôi sẽ luôn tìm cách xác minh danh tính của người muốn truy cập vào thông tin của trẻ, cho dù đó chính là trẻ hay là cha mẹ hoặc người giám hộ.

Để yêu cầu thực hiện các quyền này, trước hết, xin vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám của bạn với tư cách là bên kiểm soát thông tin cá nhân của bạn nhằm mục đích cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho bạn. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi trong trường hợp chúng tôi là bên kiểm soát thông tin cá nhân của bạn theo bất kỳ cách thức nào được nêu trong phần có tiêu đề **+Liên hệ với Chúng tôi**.

## **+Xóa Thông tin của bạn khỏi Merlin.net**

Nếu bạn đã được cấy ghép ICM thì cách duy nhất mà nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có thể theo dõi bạn là qua Merlin.net. Do đó, nếu bạn quyết định không đăng ký tham gia Merlin.net, điều đó sẽ ảnh hưởng đến khả năng theo dõi của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đối với tình trạng của bạn, cũng như khả năng điều chỉnh các cài đặt trên ICM của bạn và có thể ảnh hưởng đến khả năng điều trị cho bạn của họ.

Nếu bạn muốn xóa thông tin của mình khỏi Merlin.net, bạn có thể làm như vậy bằng cách liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám của bạn. Nếu bạn yêu cầu xóa thông tin của mình khỏi Merlin.net và vẫn còn có ICM thì nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn sẽ không thể theo dõi từ xa nhịp tim của bạn. Xin lưu ý rằng nếu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám xóa thông tin của bạn ở Merlin.net thì chúng tôi sẽ giữ lại thông tin tổng hợp và đã hủy nhận dạng, cũng như có thể cần giữ lại một số thông tin cá nhân nhất định theo quy định của pháp luật.

## **+Liên hệ với Chúng tôi**

Nếu bạn có câu hỏi, thắc mắc hay khiếu nại về việc xử lý thông tin cá nhân của bạn nhằm mục đích cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho bạn hoặc muốn thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu của mình, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám của bạn.

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến hay khiếu nại về các quy định bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách bấm vào liên kết "Contact Us" (Liên hệ với Chúng tôi) tại một trong các trang web của chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [privacy@abbott.com](mailto:privacy@abbott.com). Ngoài ra, bạn có thể gửi thư cho chúng tôi về địa chỉ:

Người nhận: Privacy Officer, Abbott, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117, USA

Đối với người dùng EEA, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ, hãy xem thêm nội dung dưới đây trong phần khu vực của bạn để biết thêm chi tiết liên hệ.

Đối với Người dùng ở Brazil: Nếu bạn có câu hỏi, nhận xét hoặc khiếu nại về các quy định bảo mật của chúng tôi hoặc nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình được nêu trong phần **+Cách Người dùng Cá nhân có thể Truy cập và Chỉnh sửa Thông tin Cá nhân và Quyền của bạn**, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách bấm vào liên kết "Contact Us" (Liên hệ với Chúng tôi) tại một trong các trang web của chúng tôi hoặc gửi email cho DPO tại địa phương của chúng tôi, là Juliana Ruggiero, theo địa chỉ [privacybrasil@abbott.com](mailto:privacybrasil@abbott.com). Ngoài ra, bạn có thể gửi thư cho chúng tôi về địa chỉ:

Người nhận: Juliana Ruggiero Privacy Officer  
Laboratórios do Brasil Ltda.  
Rua Michigan 735, São Paulo/SP  
CEP: 04566-905

Khi liên hệ với chúng tôi, vui lòng cung cấp địa chỉ email được sử dụng để đăng ký Ứng dụng này và giải thích chi tiết về yêu cầu của bạn.

## **+Thay đổi đối với Thông báo Bảo mật này**

Thông báo Bảo mật này được rà soát thường xuyên. Nếu chúng tôi có những thay đổi quan trọng trong quy định bảo mật của mình, một phiên bản cập nhật của Thông báo Bảo mật này sẽ phản ánh những thay đổi đó. Bạn sẽ được thông báo về những cập nhật đối với Thông báo Bảo mật này qua email hoặc Ứng dụng khi bạn sử dụng Ứng dụng vào lần tiếp theo.

Không ảnh hưởng đến các quyền của bạn theo luật hiện hành, chúng tôi có quyền cập nhật và sửa đổi Thông báo Bảo mật này mà không cần thông báo trước để phản ánh các tiến bộ công nghệ, thay đổi pháp lý và quy định, thực tiễn kinh doanh tốt, trong phạm vi

Không làm thay đổi các quy định bảo mật được nêu ra trong Thông báo Bảo mật này.

## **+CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ CHO TỪNG QUỐC GIA**

### **+Algeria, Armenia, Chile, Cộng hòa Dominica, Colombia, Libya, Ma Rốc, Pakistan, Panama, Paraguay, Ả Rập Xê-út, Trinidad & Tobago và Tunisia**

Abbott cần có sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn nói chung. Khi đã chấp nhận các điều khoản của Thông báo Bảo mật này nghĩa là bạn đã đồng ý với việc xử lý thông tin cá nhân của mình như được mô tả trong tài liệu này. Nếu muốn **xóa tài khoản Merlin.net**, bạn có thể thực hiện bằng cách liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám của bạn. Xin lưu ý rằng nếu bạn xóa tài khoản của mình, chúng tôi sẽ giữ lại thông tin đã tổng hợp và hủy nhận dạng, cũng như có thể cần giữ lại một số thông tin cá nhân nhất định theo yêu cầu của pháp luật. Xin lưu ý rằng nếu bạn rút lại đồng ý thì hành động này sẽ ảnh hưởng đến khả năng theo dõi thiết bị từ xa của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đồng thời, có thể ảnh hưởng đến việc điều trị của bạn.

### **+Argentina**

Cơ quan Tiếp cận Thông tin Đại chúng, với tư cách là cơ quan giám sát của Đạo luật Số 25.326, có thẩm quyền đối với tất cả các cáo buộc và khiếu nại của những người mà quyền của họ bị ảnh hưởng do hành vi vi phạm các quy định bắt buộc, liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân.

### **+Úc**

Nếu bạn muốn khiếu nại về một hành vi vi phạm Đạo luật về Quyền Riêng tư, Nguyên tắc về Quyền Riêng tư của Úc ("APP") hoặc một bộ luật về quyền riêng tư áp dụng đối với chúng tôi, hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào về Thông báo Bảo mật của chúng tôi hay cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các thông tin chi tiết ở trên và chúng tôi sẽ thực hiện những bước hợp lý để điều tra và hồi đáp cho bạn.

Nếu sau quá trình này, bạn không hài lòng với phản hồi của chúng tôi thì bạn có thể gửi khiếu nại đến Văn phòng Ủy viên hội đồng Thông tin. Hãy xem <http://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints> để lấy các mẫu đơn khiếu nại liên quan hoặc liên hệ với văn phòng của Ủy viên hội đồng Thông tin.

Chúng tôi sẽ không thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn ra nước ngoài, trừ khi được cho phép theo *Đạo luật về Quyền riêng tư 1988* (Cth) hoặc trừ khi chúng tôi hỏi ý kiến của bạn bằng văn bản. Chúng tôi có thể truyền thông tin cá nhân của bạn đến Hoa Kỳ. Bạn chấp thuận với việc tiết lộ thông tin đó và đồng ý rằng với việc cung cấp sự chấp thuận đó, Nguyên tắc về Quyền riêng tư 8.1 của Úc không còn được áp dụng, và chúng tôi không bắt buộc phải thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng người nhận ở nước ngoài không vi phạm APP về thông tin đó.

### **+ Azerbaijan**

**VỚI VIỆC BẤM VÀO "ACCEPT" (CHẤP NHẬN) HOẶC "AGREE" (ĐỒNG Ý), BẠN CHẤP THUẬN VIỆC CHUYỂN THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN XUYÊN BIÊN GIỚI, BAO GỒM CẢ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE CỦA BẠN (Ở DẠNG THÔNG TIN CÁ NHÂN THUỘC THỂ LOẠI ĐẶC BIỆT) CHO CÁC MỤC ĐÍCH ĐÃ NÊU TRONG THÔNG BÁO BẢO MẬT NÀY.**

Đối với người dùng dưới 18 tuổi, phải có sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó.

Sau khi hết thời hạn lưu giữ được nêu trong mục **+Lưu giữ Thông tin Cá nhân**, thông tin cá nhân của bạn sẽ bị xóa hoặc lưu trữ theo đúng và theo cách thức được thiết lập bởi luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Ngoài các quyền được mô tả trong **+Cách Người dùng Cá nhân Có thể Truy cập và Chỉnh sửa Thông tin Cá nhân và Quyền của bạn**, bạn cũng có thể rút lại sự chấp thuận của mình vào bất kỳ lúc nào hoặc gửi văn bản phản đối việc xử lý thông tin cá nhân bằng cách liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Nếu bạn rút lại sự chấp thuận của mình hoặc gửi văn bản phản đối thì việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn sẽ dừng lại và Abbott sẽ giữ nguyên thông tin hủy nhận dạng/đặt tên giả. Xin lưu ý rằng, nếu bạn rút lại đồng ý thì hành động này sẽ ảnh hưởng đến khả năng theo dõi thiết bị từ xa của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đồng thời có thể ảnh hưởng đến việc điều trị của bạn.

### **+Belarus**

Bấm vào "accept" (chấp nhận) hay "agree" (đồng ý) có nghĩa là bạn chấp thuận rõ ràng với việc thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ và truyền thông tin cá nhân của bạn, bao gồm cả thông tin liên quan đến sức khỏe, đến các bên thứ ba (hoặc cung cấp theo một cách

khác, bao gồm việc truyền dữ liệu xuyên biên giới).

### **+ Bosnia-Herzegovina và Montenegro**

Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn để phục vụ cho mục đích điều trị y tế là bác sĩ/phòng khám. Pacesetter, Inc. (một công ty chi nhánh của St. Jude Medical, LLC và là công ty con thuộc toàn quyền sở hữu của Abbott Laboratories, Inc.) đặt tại 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342, United States of America là bên kiểm soát dữ liệu cá nhân để (1) cung cấp cho bạn Ứng dụng này; (2) tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, bao gồm những nghĩa vụ liên quan đến an toàn, chất lượng và cải tiến thiết bị y tế; và (3) tiến hành nghiên cứu sau khi thông tin cá nhân đã được hủy nhận dạng, đặt tên giả, tổng hợp và/hoặc ẩn danh để thông tin đó không nhận dạng được bạn theo tên. Abbott tiến hành nghiên cứu để hiểu cách mọi người sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty, để đo hiệu suất và hiệu quả của sản phẩm và dịch vụ này, nhằm cải thiện các sản phẩm trong tương lai và liên quan đến các nghiên cứu dựa trên dữ liệu thực tế.

### **+Brazil**

Trong trường hợp có cập nhật đối với Thông báo Bảo mật này mà cần có chấp thuận mới, bạn sẽ được thông báo qua các địa chỉ liên hệ mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

**Chấp thuận:** Để xử lý thông tin cá nhân liên quan đến sức khỏe của bạn, **bạn phải khẳng định với Abbott là bạn chấp thuận** để được sử dụng Ứng dụng. **Bạn có thể rút lại chấp thuận của mình bất cứ lúc nào** bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [privacy@abbott.com](mailto:privacy@abbott.com).

**Cơ sở pháp lý để xử lý thông tin cá nhân của bạn:** Abbott xử lý thông tin của bạn dựa trên cơ sở pháp lý sau, như được quy định ở *Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)*:

- Chấp thuận cho phép xử lý thông tin liên quan đến sức khỏe khi bạn tạo tài khoản Ứng dụng để lưu trữ thông tin liên quan đến Dịch vụ;
- Chấp thuận cho phép xử lý thông tin liên quan đến sức khỏe khi bạn liên hệ với đường dây hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, nếu cần, để chúng tôi hỏi đáp thắc mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ của bạn, như khắc phục sự cố về hiệu suất hoặc khi cần chia sẻ thông tin của bạn với bên xử lý thứ ba của chúng tôi để giải quyết các vấn đề dịch vụ.
- Chấp thuận khi bạn chia sẻ dữ liệu chẩn đoán/khắc phục sự cố (bao gồm cả dữ liệu liên quan đến sức khỏe) với chúng tôi từ thiết bị di động của bạn thông qua Ứng dụng, nếu cần, để chúng tôi hỏi đáp yêu cầu hỗ trợ của bạn, như chẩn đoán và khắc phục mọi sự cố về hiệu suất.
- Chấp thuận khi bạn chia sẻ thông tin cá nhân của mình, bao gồm thông tin liên quan đến sức khỏe, với các đối tác bên thứ ba của chúng tôi.
- Lợi ích kinh doanh hợp pháp của Abbott và chấp thuận khi chúng tôi hủy nhận dạng, đặt tên giả, tổng hợp và/hoặc ẩn danh dữ liệu để hiểu rõ hơn về cách bạn tương tác và sử dụng Dịch vụ.

**Quyền của bạn:** Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình được nêu trong phần có tiêu đề **+Cách Người dùng Cá nhân có thể Truy cập và Chỉnh sửa Thông tin Cá nhân và Quyền của bạn** và bạn đang liên hệ với chúng tôi qua email, vui lòng đặt tiêu đề tương tự cho dòng chủ đề email của bạn (ví dụ: "Yêu cầu Chỉnh sửa" hoặc "Yêu cầu Truy cập" hoặc các quyền khác, nếu phù hợp, trong dòng tiêu đề của email). Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng tất cả các yêu cầu hợp lý một cách kịp thời hoặc ít nhất là phù hợp với bất kỳ yêu cầu pháp lý hiện hành nào. Bạn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương nếu bạn không hài lòng với bất kỳ khía cạnh nào về hoạt động xử lý của Abbott đối với thông tin cá nhân của bạn.

### **+EEA, Vương quốc Anh, Quần đảo Cayman, Thụy Sĩ và Thái Lan**

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn với tư cách là bên xử lý khi cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bác sĩ hoặc phòng khám của bạn và có thể có quyền truy cập vào dữ liệu sức khỏe của bạn để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và khách hàng cho bác sĩ hoặc phòng khám của bạn.

**Cơ sở pháp lý để xử lý thông tin cá nhân của bạn:** Abbott xử lý thông tin cá nhân của bạn, bao gồm cả thông tin cá nhân liên quan đến sức khỏe của bạn, với tư cách là bên kiểm soát dựa trên các cơ sở pháp lý sau, như được nêu trong GDPR:

- khi cần thiết để hỗ trợ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn chẩn đoán y tế theo hợp đồng của chúng tôi với họ và khi cần thiết để thực hiện hợp đồng cung cấp Ứng dụng cho bạn theo Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối;
- sự chấp thuận của bạn và khi cần thiết để thực hiện hợp đồng (Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối) lưu giữ hồ sơ liên hệ của bạn với Abbott khi bạn liên hệ trực tiếp với Abbott; và

- Khi cần thiết để cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn các Dịch vụ theo hợp đồng của chúng tôi với họ, bao gồm hỗ trợ khách hàng;
- Khi cần thiết để cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn các Dịch vụ theo hợp đồng của chúng tôi với họ và vì lý do lợi ích cộng đồng trong lĩnh vực y tế công cộng theo yêu cầu của Liên minh Châu Âu hoặc luật pháp quốc gia về việc sử dụng và phân loại thiết bị y tế, bao gồm cả cho các mục đích giám sát sau khi đưa thiết bị y tế ra thị trường, quản lý chất lượng, bao gồm phát triển và cải tiến sản phẩm, tính an toàn, hiệu suất và cảnh giác;
- Khi cần thiết lập, thực hiện hoặc biện hộ cho các khiếu nại pháp lý; và
- nói cách khác, khi cần thiết cho lợi ích quan trọng của cộng đồng theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Khi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn đã tạo hồ sơ bệnh nhân trong Merlin.net cho bạn thì bạn đã chấp thuận một cách rõ ràng là cho phép Abbott hủy danh tính, đặt tên giả, tổng hợp và/hoặc ẩn danh thông tin cá nhân của bạn, bao gồm việc truyền thông tin đó đến Abbott tại Hoa Kỳ, để tiến hành nghiên cứu. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu bằng cách sử dụng dữ liệu đã hủy nhận dạng hoặc đặt tên giả này, hoặc dữ liệu tổng hợp, thống kê và/hoặc ẩn danh cho các mục đích sau:

- vì lợi ích cộng đồng trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng để cải thiện chất lượng, tính an toàn và hiệu quả của các Thiết bị và hệ thống của chúng tôi, cũng như cho phép phát triển liệu pháp điều trị đổi mới và hiệu quả cho các tình trạng liên quan đến tim;
- tiến hành nghiên cứu cho mục đích thống kê và phân tích, cũng như cung cấp thông tin cho các nhà nghiên cứu bên thứ ba, các tổ chức hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoặc các cơ quan y tế công;
- cho các lợi ích kinh doanh hợp pháp của Abbott để đánh giá hiệu quả của Dịch vụ và cách Dịch vụ được cung cấp và sử dụng;
- cho các lợi ích kinh doanh hợp pháp của Abbott để xác thực chức năng và các bản nâng cấp của Dịch vụ, bao gồm giám sát và cải thiện tính an toàn và bảo mật của các dịch vụ đó;
- nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm Thiết bị, bao gồm các tính năng, cũng như chức năng mới và hiện có, đồng thời, kiểm tra và cải thiện Dịch vụ và Thiết bị nhằm phát triển sản phẩm, phân tích dữ liệu, phục vụ các mục đích thống kê và khảo sát; và
- vì lợi ích cộng đồng trong lĩnh vực y tế cộng đồng, bao gồm cả trường hợp Dịch vụ và Thiết bị đủ điều kiện được bồi hoàn y tế hoặc được hưởng an sinh xã hội, bảo hiểm hoặc công quỹ.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần **+Nghiên cứu**.

Chúng tôi cũng xử lý thông tin cá nhân của bạn với tư cách là bên xử lý và thay mặt cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe xử lý thông tin cá nhân của bạn trên các cơ sở pháp lý sau theo luật pháp của Liên minh Châu Âu hoặc luật pháp quốc gia:

- cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, bao gồm cả liệu trình điều trị y tế đang thực hiện bằng cách theo dõi Thiết bị và tình trạng của bạn để giúp họ dễ dàng cung cấp cho bạn dịch vụ chăm sóc y tế hơn;
- cấp cho Abbott quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Dịch vụ, bao gồm cả tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật và lâm sàng như trợ giúp gỡ lỗi, nâng cấp hoặc khắc phục sự cố Dịch vụ hay diễn giải dữ liệu; và
- trường hợp khác theo quy định của luật pháp Liên minh Châu Âu hay luật pháp quốc gia.

"**GDPR**" đề cập đến Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (2016/679) về văn bản thực thi pháp luật của Quốc gia Thành viên Liên minh Châu Âu và đối với Vương quốc Anh là đề cập đến Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu của Vương quốc Anh 2018; mỗi luật thỉnh thoảng có thể được sửa đổi. Khi chúng tôi có đưa vào trên đây một quốc gia ở bên ngoài Liên minh Châu Âu thì việc này đã được thực hiện bởi vì những quốc gia đó có các luật về cơ bản tương tự hoặc gần tương đương với GDPR.

**Truyền dữ liệu:** Thông tin thu thập qua Dịch vụ sẽ được truyền đến và lưu trữ tại Hoa Kỳ. Nếu bạn yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật thì chỉ các nhóm chăm sóc từ xa của chúng tôi ở Hoa Kỳ hoặc Thụy Điển truy cập được thông tin cá nhân của bạn (bao gồm cả dữ liệu liên quan đến sức khỏe). Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được truyền đi trên cơ sở các Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu.

Nếu bạn ở EEA, Thụy Sĩ hoặc Vương quốc Anh, thì nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn và Abbott sẽ tuân thủ các Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu phê duyệt đối với Vương quốc Anh thì tuân theo Phụ lục của Vương quốc Anh về truyền thông tin quốc tế.

Nếu bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi và yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật thì các nhóm chăm sóc từ xa của chúng tôi ở Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu có thể truy cập thông tin cá nhân của bạn (bao gồm cả dữ liệu liên quan đến sức khỏe). Hoạt động truyền dữ liệu quốc tế nhưng vẫn trong nội bộ công ty Abbott được điều chỉnh theo thỏa thuận truyền dữ liệu có lồng ghép các Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu phê duyệt, giúp cung cấp các biện pháp bảo vệ thỏa đáng để bảo vệ thông tin cá nhân được truyền ra

bên ngoài EEA, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh. Xem + Lưu trữ Dữ liệu

Abbott cũng truyền thông tin cá nhân của bạn, với tư cách là "bên kiểm soát", khi cần thiết để Abbott tuân thủ các yêu cầu pháp lý của công ty, chẳng hạn như yêu cầu liên quan đến chất lượng và tính an toàn của thiết bị y tế, hay bồi hoàn hoặc thanh toán chi phí y tế, như được mô tả trong +Thiết bị Y tế và các Yêu cầu Pháp lý khác, hoặc khi pháp luật yêu cầu với sự chấp thuận rõ ràng của bạn, chẳng hạn như tiến hành nghiên cứu, như được mô tả trong +Nghiên cứu.

Thuật ngữ "bên kiểm soát" và "bên xử lý" lấy căn cứ theo định nghĩa tương ứng của thuật ngữ này trong GDPR, Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu của Vương quốc Anh năm 2018 và Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu của Liên bang Thụy Sĩ năm 1992; mỗi luật thỉnh thoảng có thể được sửa đổi.

**Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu:** Thông tin liên lạc của nhân viên bảo vệ dữ liệu châu Âu của chúng tôi, cùng với thông tin liên hệ có ích khác đều có sẵn tại [www.eu-dpo@abbott.com](mailto:www.eu-dpo@abbott.com).

**Quyền của bạn:** Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình, được nêu trong phần có tiêu đề + Cách Người dùng Cá nhân có thể Truy cập và Chỉnh sửa Thông tin Cá nhân và Quyền của bạn, và bạn đang liên hệ với chúng tôi qua email, vui lòng đặt tiêu đề tương tự cho dòng tiêu đề email của bạn (ví dụ: "Yêu cầu Chỉnh sửa" hoặc "Yêu cầu Truy cập" hoặc quyền khác, nếu phù hợp, trong dòng tiêu đề của email). Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng tất cả các yêu cầu hợp lý một cách kịp thời hoặc ít nhất là phù hợp với bất kỳ yêu cầu pháp lý hiện hành nào. Bạn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương nếu bạn không hài lòng với bất kỳ khía cạnh nào về hoạt động xử lý của Abbott đối với thông tin cá nhân của bạn.

### **+Đại diện tại EEA (Khu vực Kinh tế Châu Âu)**

Pacesetter, Inc. đã chỉ định các công ty sau đây làm đại diện tại quốc gia:

<b>Quốc gia</b>	<b>Tên Đại diện</b>	<b>Địa chỉ Đại diện</b>
Áo, Rumani	Abbott Medical Austria Ges.m.b.H.	Perfektastraße 84A 1230 Wien, Austria
Bỉ, Luxembourg	Abbott Medical Belgium	The Corporate Village, Building Figueras, Da Vinci laan, 11 Box F1, Zaventem, Belgium
Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Síp, Cộng hòa Séc, Iceland, Latvia, Malta, Slovakia, Slovenia	St. Jude Medical Coordination Center	The Corporate Village, Building Figueras, Da Vinci laan, 11 Box F1, Zaventem, Belgium
Đan Mạch	Abbott Medical Danmark A/S	Produktionsvej 14, 2600 Glostrup, Denmark
Estonia	Abbott Medical Estonia OÜ	Mõisa 4/Vabaõhumuuseumi tee 3, 13522, Tallinn, Estonia
Phần Lan	Abbott Medical Finland Oy	Karvaamokuja 2, 00380 Helsinki, Finland
Pháp	Abbott Medical France SAS	1-3, esplanade du Foncet, CS 90087, 92442 Issy les Moulineaux Cedex, France
Đức	Abbott Medical GmbH	Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Germany
Hy Lạp	Abbott Medical Hellas Limited Liability Trading Company (tên thương mại: Abbott Medical Hellas Ltd.) Bằng tiếng Hy Lạp: Άμπποτ Ιατρικά Ελλάς Εμπορική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης và tên thương mại của Άμπποτ Ιατρικά Ελλάς Ε.Π.Ε	Iroos Matsi & Archaeou Theatrou Str., 17456 Alimos-Athens, Greece
Hungary	Abbott Medical Korlátolt Felelősségű Társaság (Tên Viết tắt: Abbott Medical Kft.)	Tóth Lőrinc utca 41. II. em., Budapest, 1126, Hungary
Ai-len	Abbott Medical Ireland Limited	Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 D02X576, Ireland
Ý	Abbott Medical Italia S.r.l.	Viale Thomas Alva Edison 110, 20099 CAP, Italy
Litva	UAB Abbott Medical Lithuania	Seimyniskiu str. 3, LT-09312 Vilnius, Lithuania
Hà Lan	Abbott Medical Nederland B.V.	Standaardruiter 13, 3905 PT Veenendaal, Netherlands

Na Uy	Abbott Medical Norway AS	Gullhaugveien 7, Oslo, 0484, Norway
Ba Lan	Abbott Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.	ul. Postepu 21B, 02-676, Warsaw, Poland
Bồ Đào Nha	Abbott Medical (Portugal) – Distribuicao de Produtos Medicos, Lda.	Estrada de Alfragide 67, Alfragide Edificio D, Amadora, Portugal
Tây Ban Nha	Abbott Medical España, S.A.	Francisca Delgado No. 11, Núcleo 3 – 3º Arroyo de la Vega, Alcobendas 28108, Spain
Thụy Điển	Abbott Medical Sweden AB	Isafjordsgatan 15, 164 07 Kista, Sweden (Business Office) Jarfalla, PO Box 7051, 164 07 Kista, Stockholm, Sweden (Registered Office)

### **+Ai Cập**

Bạn có quyền nhận thông báo về bất kỳ hành vi vi phạm về dữ liệu nào đối với dữ liệu cá nhân của bạn trong vòng ba ngày làm việc, kể từ ngày chúng tôi thông báo cho Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu biết về vi phạm đó. Bạn có quyền thực hiện các quyền của mình theo Luật Bảo vệ Dữ liệu bằng cách thông báo bằng văn bản cho chúng tôi và chúng tôi có nghĩa vụ trả lời yêu cầu của bạn trong vòng sáu ngày làm việc. Nếu không thể bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc nếu chúng tôi từ chối tôn trọng các quyền hợp pháp liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn, hoặc nếu bạn không hài lòng với phản hồi của chúng tôi về bất kỳ yêu cầu nào thì bạn có quyền gửi khiếu nại tới Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu.

### **+Pháp**

Pacesetter, Inc. có chứng nhận của ASIP Santé (Cơ quan Chia sẻ Hệ thống Thông tin Y tế) để lưu trữ dữ liệu sức khỏe cá nhân, bao gồm các hoạt động sau:

1. cung cấp và bảo trì theo chế độ vận hành của các trang web vật lý cho phép cơ sở hạ tầng vật lý của hệ thống thông tin được sử dụng để xử lý dữ liệu sức khỏe được lưu trữ;
2. cung cấp và bảo trì theo chế độ vận hành của cơ sở hạ tầng vật lý hệ thống thông tin được sử dụng để xử lý dữ liệu sức khỏe;
3. cung cấp và bảo trì theo chế độ vận hành của nền tảng để lưu trữ các ứng dụng của hệ thống thông tin;
4. cung cấp và bảo trì theo chế độ vận hành của cơ sở hạ tầng ảo hệ thống thông tin được sử dụng để xử lý dữ liệu sức khỏe;
5. quản trị và vận hành hệ thống thông tin chứa dữ liệu sức khỏe;
6. lưu dữ liệu sức khỏe.

Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn để phục vụ cho các mục đích điều trị y tế là bác sĩ/phòng khám của bạn. Pacesetter, Inc. (một chi nhánh của St. Jude Medical, LLC và công ty con thuộc toàn quyền sở hữu của Abbott Laboratories, Inc.) tại 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342, United States of America là bên kiểm soát dữ liệu cá nhân để (1) cung cấp cho bạn Ứng dụng này; (2) tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, bao gồm những nghĩa vụ liên quan đến độ an toàn, chất lượng và cải tiến thiết bị y tế; và (3) tiến hành nghiên cứu sau khi thông tin cá nhân đã được hủy nhận dạng, đặt tên giả, tổng hợp và/hoặc ẩn danh để thông tin đó không nhận dạng được bạn theo tên. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu để hiểu cách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của mình, để biết hiệu quả của chúng và để phục vụ cho các nghiên cứu dựa trên dữ kiện thực tế. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần **+Cách Abbott Sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn, +Thiết bị Y tế và các Yêu cầu Pháp lý khác, +Nghiên cứu và +Lưu giữ Thông tin Cá nhân**. Đại diện địa phương của chúng tôi là Abbott Medical France SAS., 1-3, esplanade du Foncet, CS 90087, 92442 Issy les Moulineaux Cedex, France.

### **+Hong Kông**

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư, tính bảo mật và an toàn của thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ bằng cách tuân thủ các yêu cầu của Pháp lệnh (Bảo mật) Dữ liệu Cá nhân (Điều 486 của Luật Hồng Kông) ("**PDPO**") về việc quản lý thông tin cá nhân.

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể đăng ký cho trẻ em và người bị mất năng lực trí tuệ sử dụng Merlin.net. Chỉ cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cha mẹ/người giám hộ có thể dừng việc thu thập thông tin cá nhân của người bị mất năng lực trí tuệ hoặc trẻ em bất cứ lúc nào, bao gồm cả thông tin liên quan đến sức khỏe và yêu cầu xóa tài khoản. Hành động này sẽ xóa tài khoản Merlin.net liên quan đến trẻ em hoặc người bị mất năng lực trí tuệ, nhưng chúng tôi sẽ giữ lại thông tin đã tổng hợp và hủy nhận dạng, đồng thời có thể cần giữ lại một số thông tin cá nhân nhất định theo yêu cầu của pháp luật.

Trẻ em và người bị mất năng lực trí tuệ cũng có thể có quyền truy cập thông tin cá nhân về họ mà chúng tôi nắm giữ. Khi nhận được yêu cầu truy cập thông tin cá nhân của trẻ em hoặc người bị mất năng lực trí tuệ từ cha mẹ/người giám hộ của những người đó, theo luật hiện hành, chúng tôi có thể trả lời trực tiếp cho cha mẹ/người giám hộ hoặc khuyên họ liên hệ với bác sĩ hoặc phòng khám của trẻ hoặc người bị mất năng lực trí tuệ. Chúng tôi sẽ tìm cách xác minh danh tính của người đang tìm kiếm quyền truy cập vào thông tin của trẻ em hoặc người bị mất năng lực trí tuệ, cho dù người đó chính là trẻ em hoặc người mất năng lực trí tuệ, hay cha mẹ hoặc người giám hộ của họ.

Khi tiến hành các mục đích nghiên cứu như đã nêu trong Thông báo Bảo mật này và đã hủy nhận dạng, đặt tên giả, tổng hợp và/hoặc ẩn danh dữ liệu từ dữ liệu cá nhân của bạn trên Merlin.net, chúng tôi sẽ không tìm cách nhận dạng lại bất kỳ cá nhân nào từ dữ liệu ẩn danh hoặc sử dụng thông tin của bất kỳ cá nhân nào ngay cả khi có thể nhận dạng lại được.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể chia sẻ, tiết lộ và chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba như đã nêu trong và theo các điều khoản của Thông báo Bảo mật này. Ngoại trừ như đã cung cấp trong Thông báo Bảo mật này, chúng tôi sẽ không tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên khác mà không có sự đồng ý một cách tự nguyện và rõ ràng của bạn. Nếu định sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để phục vụ cho mục đích tiếp thị trực tiếp, chúng tôi sẽ tuân thủ các yêu cầu thông báo theo PDPO (Pháp lệnh (Bảo mật) Dữ liệu Cá nhân) và có được sự đồng ý hoặc dấu hiệu thể hiện sự đồng ý của bạn, rồi mới sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn phục vụ cho các mục đích đó. Bạn được lựa chọn xóa dữ liệu cá nhân của mình mà chúng tôi nắm giữ và thể hiện lựa chọn không chia sẻ hoặc chuyển dữ liệu cá nhân.

Bạn có quyền yêu cầu cấp quyền truy cập (với mức phí khi phù hợp) và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi nắm giữ. Nếu bạn muốn làm như vậy, vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo mật của chúng tôi theo phần có tiêu đề **+Liên hệ với Chúng tôi** trong tài liệu này.

Bạn cũng có quyền khiếu nại với Văn phòng Ủy viên Bảo mật quản lý Dữ liệu Cá nhân về bất kỳ hành động hoặc hành vi nào được thực hiện hoặc tiến hành liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn.

Toàn bộ nội dung trong tài liệu này không phải là thông tin dùng để đăng ký cho Hệ thống Chia sẻ Hồ sơ Sức khỏe Điện tử ("EHRSS") và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý theo Pháp lệnh về Hệ thống Chia sẻ Hồ sơ Sức khỏe Điện tử (Điều 625 của Luật Hồng Kông) hoặc liên quan đến EHRSS.

#### **+Án Độ**

Abbott đã thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý tương xứng với các tiêu chuẩn bắt buộc theo luật hiện hành.

Abbott cần có sự đồng ý của bạn để thu thập, xử lý, sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn, bao gồm tình trạng thể chất, sức khỏe) và để chuyển dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Abbott có thể chia sẻ với các bên thứ ba thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn như dữ liệu sức khỏe. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bên thứ ba đó sẽ cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu tương tự hoặc tốt hơn cho dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn. Khi đã chấp nhận hoặc đồng ý với Thông báo Bảo mật này nghĩa là bạn đồng ý với việc xử lý thông tin cá nhân của bạn, bao gồm dữ liệu cá nhân nhạy cảm như mô tả trong tài liệu này. Chỉ cần liên hệ với nhân viên giải quyết khiếu nại của chúng tôi theo địa chỉ [privacy@abbott.com](mailto:privacy@abbott.com).

Xin lưu ý rằng, nếu bạn rút lại đồng ý thì hành động này sẽ ảnh hưởng đến khả năng theo dõi thiết bị từ xa của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đồng thời có thể ảnh hưởng đến việc điều trị của bạn. Nếu bạn rút lại đồng ý, Abbott sẽ giữ lại thông tin đã tổng hợp và hủy nhận dạng, cũng như có thể cần giữ lại một số thông tin cá nhân nhất định theo quy định của pháp luật. Bạn có quyền xem lại thông tin mà bạn đã cung cấp để đảm bảo rằng thông tin đó là chính xác hoặc đầy đủ. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn nếu cần dùng để đạt được các mục đích đã được đề cập rõ ràng trong Thông báo Bảo mật này.

#### **+Nhật Bản**

Abbott cần có sự đồng ý của bạn để xử lý "dữ liệu cá nhân cần phải chú ý đặc biệt" (được gọi là thông tin liên quan đến sức khỏe của bạn trong Thông báo Bảo mật này) và để chuyển thông tin cá nhân của bạn, bao gồm cả thông tin liên quan đến sức khỏe, cho bất kỳ bên thứ ba nào ở bên ngoài Nhật Bản (ngoại trừ chuyển đến EU (Liên minh Châu Âu), nơi chính phủ Nhật Bản đã ban hành một quyết định đầy đủ cho điểm đến này). Khi đã chấp nhận hoặc đồng ý với Thông báo Bảo mật này nghĩa là bạn đã đồng ý với việc xử lý thông tin cá nhân của mình, bao gồm thông tin liên quan đến sức khỏe, như được mô tả trong tài liệu này. Bạn có thể rút lại đồng ý bất kỳ lúc nào, chỉ cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình. Xin lưu ý rằng, nếu bạn rút lại đồng ý thì hành động này sẽ ảnh hưởng đến khả năng theo dõi thiết bị từ xa của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đồng thời có thể ảnh hưởng đến việc điều trị của bạn. Nếu bạn rút lại đồng ý, Abbott sẽ giữ lại thông tin đã tổng hợp và hủy nhận dạng, cũng như có thể cần giữ lại một số thông tin cá nhân nhất định theo quy định của pháp luật.

#### **+Jordan**

Abbott cần có sự đồng ý bằng văn bản của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi xử lý thông tin của bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý như đã mô tả trong phần +Thiết bị Y tế và các Yêu cầu Pháp lý khác. Khi đã chấp nhận các điều khoản của Thông báo Bảo mật này nghĩa là bạn đã đồng ý với việc xử lý thông tin cá nhân của mình như được mô tả trong tài liệu này. Nếu muốn xóa tài khoản Merlin.net, bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình để xóa. Xin lưu ý rằng, nếu bạn xóa tài khoản của mình, chúng tôi sẽ giữ lại thông tin đã tổng hợp và hủy nhận dạng, cũng như có thể cần giữ lại một số thông tin cá nhân nhất định theo yêu cầu của pháp luật. Mọi hành động do Abbott thực hiện sẽ không vi phạm bất kỳ điều luật hiện hành nào ở Jordan. Tất cả các hành động sẽ tuân thủ Luật Viễn thông số (13) ban hành năm 1995, Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, ngay sau khi luật này được thông qua và có hiệu lực thi hành, cũng như mọi quy định và/hoặc hướng dẫn liên quan mà Ủy ban Quản lý Viễn thông (TRC) hoặc bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào khác đã ban hành trước kia hoặc sau này.

## + Kazakhstan

**KHI ĐÃ BẤM VÀO NÚT "ACCEPT" (CHẤP NHẬN) HOẶC "AGREE" (ĐỒNG Ý) NGHĨA LÀ BẠN ĐANG THỂ HIỆN SỰ ĐỒNG Ý RÕ RÀNG VỚI VIỆC THU THẬP, XỬ LÝ, CHUYỂN XUYỂN BIÊN GIỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN, BAO GỒM THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE, TỚI HOA KỲ, THUY ĐIỀN (HOẶC CÁC ĐỊA ĐIỂM KHÁC Ở CHÂU ÂU), COSTA RICA VÀ/HOẶC MALAYSIA VÀ VỚI VIỆC TRUY CẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN, BAO GỒM THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE, CÓ THỂ ĐƯỢC YÊU CẦU TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ ĐỂ TRẢ LỜI BẤT KỲ YÊU CẦU HỖ TRỢ NÀO CỦA BẠN HOẶC BÁC SĨ CỦA BẠN. NHỮNG QUỐC GIA NÀY CÓ THỂ KHÔNG CUNG CẤP MỘT CẤP BẢO VỆ TƯƠNG ĐƯƠNG CHO THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN KHI SO SÁNH VỚI CẤP BẢO VỆ DỮ LIỆU HOẶC LUẬT BẢO MẬT TẠI NƠI BẠN CƯ TRÚ.**

Xin lưu ý rằng, chúng tôi có thể tiến hành thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà không cần có sự đồng ý của bạn trong các trường hợp được thực hiện theo luật của Cộng hòa Kazakhstan, bao gồm trường hợp thực hiện các điều ước quốc tế đã được Cộng hòa Kazakhstan phê chuẩn.

## +Malaysia

**Tổng quan:** Nếu áp dụng Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Malaysia năm 2010 và/hoặc tất cả các quy định, bộ luật, tiêu chuẩn và/hoặc yêu cầu pháp lý được đưa ra theo hoặc được ban hành theo Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Malaysia năm 2010 ("**Luật Bảo vệ Dữ liệu của Malaysia**") thì Abbott sẽ áp dụng phần này để xử lý thông tin cá nhân của bạn.

**Đồng ý.** Thông báo Bảo mật này là để thông báo cho bạn biết rằng thông tin cá nhân của bạn đang được Abbott hoặc đơn vị thay mặt cho Abbott xử lý và bạn đồng ý với việc xử lý thông tin cá nhân của mình theo Thông báo Bảo mật này, bao gồm cả việc chuyển thông tin cá nhân của bạn đến một địa điểm bên ngoài Malaysia. Khi đã bấm vào nút "accept" (chấp nhận) hoặc "agree" (đồng ý) hoặc đánh dấu vào ô "accept" (chấp nhận) hoặc "agree" (đồng ý) nghĩa là bạn đồng ý rõ ràng với việc xử lý thông tin cá nhân của mình, bao gồm thông tin liên quan đến sức khỏe, để phục vụ cho các mục đích đã nêu trong Thông báo Bảo mật và như đã được bổ sung bởi phần này trong phạm vi áp dụng Luật Bảo vệ Dữ liệu của Malaysia.

**Yêu cầu truy cập và chỉnh sửa dữ liệu.** Bạn có quyền yêu cầu được truy cập và yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình tuân theo những quy định sau đây và tuân theo các điều khoản của Luật Bảo vệ Dữ liệu của Malaysia: (a) sau khi thanh toán một khoản phí theo quy định (nếu có), bạn có thể yêu cầu chúng tôi, bằng văn bản, cấp quyền truy cập dữ liệu hoặc chỉnh sửa dữ liệu; và (b) chúng tôi có thể từ chối làm theo yêu cầu cấp quyền truy cập dữ liệu hoặc chỉnh sửa dữ liệu của bạn và sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản việc từ chối này, cũng như lý do từ chối.

**Hạn chế Xử lý Thông tin Cá nhân.** Khi đã cung cấp cho chúng tôi thông báo bằng văn bản, bạn có thể hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của mình (bao gồm yêu cầu chúng tôi ngừng hoặc không được bắt đầu xử lý thông tin cá nhân của bạn để phục vụ cho mục đích tiếp thị trực tiếp). Chỉ cần thông báo cho chúng tôi bằng văn bản, bạn có quyền rút lại sự đồng ý đã đưa ra trước đó (toàn bộ hoặc một phần) và sau khi nhận được thông báo đó, chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu cá nhân. Nếu bạn hạn chế xử lý hoặc rút lại sự đồng ý của bạn đối với bất kỳ hoặc toàn bộ việc sử dụng thông tin cá nhân của mình thì chúng tôi không thể tiếp tục quản lý bất kỳ sự sắp xếp hoặc mối quan hệ theo hợp đồng nào, mà do đó có thể dẫn đến việc: (i) chúng tôi không thể (tiếp tục) xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để phục vụ cho bất kỳ mục đích nào được quy định trong Thông báo Bảo mật này hoặc cung cấp cho bạn bất kỳ dịch vụ/sản phẩm nào; (ii) không thể (tiếp tục) thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi đối với bạn (nếu có); và/hoặc (iii) chấm dứt mọi sắp xếp/thỏa thuận/hợp đồng bạn đã ký kết với chúng tôi, mà chúng tôi sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Việc này cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng theo dõi thiết bị của bạn từ xa của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và có thể ảnh hưởng đến việc điều trị của bạn.

**Phiên bản và Xung đột.** Trong trường hợp Thông báo này có bất kỳ mâu thuẫn nào phát sinh giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Bahasa Malaysia thì phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng so với phiên bản tiếng Bahasa Malaysia

Đối với phần **+Thiết bị Y tế và các Yêu cầu Pháp lý khác** ở trên, chúng tôi sẽ không cần có sự đồng ý chỉ trong phạm vi được Luật Bảo vệ Dữ liệu của Malaysia cho phép.



Đối với phần **+Thay đổi về Thông báo Bảo mật này** ở trên, trong phạm vi mọi thay đổi sẽ kéo theo yêu cầu phải có được sự đồng ý mới theo Luật Bảo vệ Dữ liệu của Malaysia (nghĩa là ngoài các mục đích mà theo đó chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc thêm một nhóm bên thứ ba mà theo đó chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho họ), chúng tôi sẽ xin bạn đồng ý với những thay đổi đó.

### **+Mauritius**

Bạn có quyền khiếu nại với Ủy viên Bảo vệ Dữ liệu về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chỉ cần gửi email đến [dpo@govmu.org](mailto:dpo@govmu.org).

### **+Mông Cổ**

Đối với người dùng dưới 18 tuổi phải có sự Đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Khi đã chấp nhận hoặc đồng ý với Thông báo Bảo mật này, nghĩa là bạn thể hiện sự đồng ý với việc thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ và chuyển thông tin cá nhân của bạn, bao gồm cả thông tin liên quan đến sức khỏe cho bên thứ ba (bao gồm chuyển xuyên biên giới).

### **+New Zealand**

Nếu bạn muốn khiếu nại về hành vi vi phạm Đạo luật Bảo mật 2020 (bao gồm các bộ luật đã được ban hành theo Đạo luật Bảo mật 2020 như: Bộ luật Bảo mật Thông tin Sức khỏe 2020) hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan ngại nào về Thông báo Bảo mật của chúng tôi hoặc về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, hãy dùng các thông tin chi tiết ở trên để liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để điều tra và phản hồi cho bạn.

Nếu vẫn không hài lòng với phản hồi của chúng tôi sau khi thực hiện quy trình này, bạn có thể gửi khiếu nại đến Văn phòng Ủy viên Bảo mật. Hãy truy cập vào <https://www.privacy.org.nz/your-rights/making-a-complaint> để lấy các mẫu đơn khiếu nại có liên quan và thông tin liên hệ với Văn phòng Ủy viên Bảo mật. Ngoài quyền yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi nắm giữ, bạn cũng có quyền cung cấp cho Abbott bản tuyên bố chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn ("**Bản tuyên bố Chỉnh sửa**") và yêu cầu Abbott đính kèm Bản tuyên bố Chỉnh sửa với thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi không thực hiện chỉnh sửa thông tin mà bạn yêu cầu.

### **+Bắc Macedonia**

**BẠN ĐỒNG Ý MỘT CÁCH TỰ NGUYỆN VÀ BẠN THỪA NHẬN RẰNG MÌNH KHÔNG CÓ BẤT KỲ NGHĨA VỤ PHÁP LÝ NÀO PHẢI CUNG CẤP THÔNG TIN CÁ NHÂN CHO ABBOTT.**

**Thiết bị Y tế, các Yêu cầu Pháp lý khác và Nghiên cứu:** Liên quan đến thuật ngữ "đặt tên giả" được sử dụng trong phần **+Thiết bị Y tế và các Yêu cầu Pháp lý khác** và phần **+Nghiên cứu**, xin lưu ý rằng, Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Cộng hòa Bắc Macedonia (đăng trên Công báo của Cộng hòa Bắc Macedonia Số 42/20) ("**Luật MK DP**") định nghĩa "đặt tên giả" là "*hình thức xử lý dữ liệu cá nhân theo cách không thể quy dữ liệu cá nhân cho một chủ thể dữ liệu cụ thể nữa nếu không sử dụng thông tin bổ sung, miễn là thông tin bổ sung đó được lưu giữ riêng và tuân theo các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo rằng không thể quy dữ liệu cá nhân cho một thể nhân đã nhận dạng hoặc có thể nhận dạng được*".

**Cơ sở pháp lý để xử lý thông tin cá nhân của bạn:** Abbott xử lý thông tin cá nhân của bạn, bao gồm thông tin cá nhân liên quan đến sức khỏe của bạn theo Luật MK DP (Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Cộng hòa Bắc Macedonia) như đã nêu ở trên trong phần **+Khu vực Kinh tế Châu Âu, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Quần đảo Cayman**.

### **Chuyển dữ liệu:**

Đối với việc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn chuyển thông tin cá nhân từ Bắc Macedonia cho Abbott, với tư cách là "bên xử lý dữ liệu", chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp theo Luật MK DP (Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Cộng hòa Bắc Macedonia) như: thỏa thuận chuyển dữ liệu cung cấp biện pháp bảo vệ đầy đủ tương đương với các biện pháp bảo vệ được cung cấp theo Luật MK DP (Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Cộng hòa Bắc Macedonia). Bạn có thể nhận được một bản sao biện pháp bảo vệ thích hợp khi liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: [privacy@abbott.com](mailto:privacy@abbott.com)

Các nội dung nhắc đến "bên kiểm soát" và "bên xử lý" dữ liệu dựa trên các định nghĩa tương ứng của các thuật ngữ này trong Luật MK DP (Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Cộng hòa Bắc Macedonia), đôi khi có thể được sửa đổi.

**Đại diện được ủy quyền:** Pacesetter, Inc. đã chỉ định pháp nhân sau đây làm đại diện được ủy quyền của công ty tại Bắc

### **+Palestine**

Abbott cần phải có sự đồng ý trước của bạn mới được xử lý thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của Nghị quyết Nội các Số (3)/2019 và phù hợp với Luật Cơ bản được sửa đổi năm 2005, trừ khi chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý như được mô tả trong Sắc lệnh Số (31)/2018 Về Bảo vệ và An toàn Y tế và Sức khỏe, Sắc lệnh Số (10)/2018 Về Tội phạm mạng, +Thiết bị Y tế và các Yêu cầu Pháp lý khác. Khi đã chấp nhận các điều khoản của Thông báo Bảo mật này nghĩa là bạn đã đồng ý với việc xử lý thông tin cá nhân của mình như được mô tả trong tài liệu này. Nếu rút lại sự đồng ý của mình, bạn hiểu rằng chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý thông tin đã được thu thập trong Merlin.net như mô tả ở đây và trong Phiếu Chấp thuận của Bệnh nhân. Nếu muốn xóa tài khoản Merlin.net, bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình để xóa. Xin lưu ý rằng, nếu bạn xóa tài khoản của mình, chúng tôi sẽ giữ lại thông tin đã tổng hợp và hủy nhận dạng, cũng như có thể cần giữ lại một số thông tin cá nhân nhất định theo yêu cầu của pháp luật.

### **+Philippines**

**KHI ĐÃ BẤM VÀO NÚT "ACCEPT" (CHẤP NHẬN) HOẶC "AGREE" (ĐỒNG Ý) NGHĨA LÀ BẠN ĐÃ ĐỒNG Ý RÕ RÀNG VỚI VIỆC XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH, BAO GỒM THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE, ĐỂ PHỤC VỤ CHO CÁC MỤC ĐÍCH ĐƯỢC NÊU TRONG THỎA THUẬN NÀY VÀ NHƯ ĐÃ ĐƯỢC BỔ SUNG BỞI PHẦN NÀY CHO NGƯỜI DÙNG TẠI PHILIPPINE. BẠN HIỂU RẰNG KHI ĐÃ BẤM VÀO NÚT "ACCEPT" (CHẤP NHẬN) HOẶC "AGREE" (ĐỒNG Ý) NGHĨA LÀ BẠN CŨNG ĐỒNG Ý RÕ RÀNG VỚI TỪNG ĐỒNG Ý RIÊNG BIỆT VÀ BỔ SUNG ĐỐI VỚI VIỆC XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN, BAO GỒM THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE, NHƯ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG PHẦN CÓ TIÊU ĐỀ "PHILIPPINES" NÀY VÀ CHÚNG TÔI SẼ XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN THEO SỰ ĐỒNG Ý ĐÓ.**

Chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của Đạo luật Cộng hòa Số 10173 hoặc *Đạo luật Bảo mật Dữ liệu ("DPA")* năm 2012, quy tắc và quy định thực hiện ("**IRR**") của đạo luật, các quy tắc và quy định có liên quan do Ủy ban Bảo mật Quốc gia ("**NPC**") của Philippines ban hành.

Bạn có thể yêu cầu cấp quyền truy cập thông tin cá nhân của mình để chỉnh sửa hoặc xóa thông tin đó nếu có cơ sở, để phản đối việc xử lý hoặc hạn chế quyền truy cập vào thông tin và, nếu có thể, hãy lấy một bản sao thông tin cá nhân về bạn, mà chúng tôi nắm giữ, rồi chỉnh sửa hoặc cập nhật mọi thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ liên quan đến bạn. Bạn có quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình, trên cơ sở pháp lý và yêu cầu ẩn danh và/hoặc xóa thông tin đó. Bạn cũng có quyền khiếu nại về cách xử lý thông tin cá nhân của mình với cơ quan quản lý bảo vệ dữ liệu của địa phương. Bạn cũng được hưởng tất cả các quyền hợp pháp với tư cách là chủ thể dữ liệu theo DPA (Đạo luật Bảo mật Dữ liệu), IRR (Quy tắc và Quy định Thực hiện) của đạo luật, cùng các quy tắc và quy định có liên quan do NPC (Ủy ban Bảo mật Quốc gia ) ban hành.

Trong phạm vi Abbott sử dụng thông tin cá nhân của bạn để phục vụ cho mục đích riêng của công ty, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn thể hiện sự đồng ý của mình ở phiếu Chấp thuận Merlin.net.

Bạn có thể rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào chỉ cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình. Xin lưu ý rằng, nếu bạn rút lại đồng ý thì hành động này sẽ ảnh hưởng đến khả năng theo dõi thiết bị từ xa của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đồng thời có thể ảnh hưởng đến việc điều trị của bạn. Nếu bạn rút lại đồng ý, Abbott có thể giữ lại thông tin đã tổng hợp và hủy nhận dạng, cũng như có thể cần giữ lại một số thông tin cá nhân nhất định theo quy định của pháp luật.

Nếu có câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật này hoặc cách xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ:

Abbott Laboratories  
Địa chỉ nhận: Office of Ethics and Compliance  
Venice Corporate Center  
No. 8 Turin Street, Mckinley Town Center,  
Fort Bonifacio, Taguig City, 1634 Philippines  
+63287028622; +639176328959  
Email: [privacy@abbott.com](mailto:privacy@abbott.com)

### **+ Cộng hòa Moldova**

Theo Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân số 133 ban hành từ ngày 08.07.2011 (sau đây gọi là "**Luật 133/2011**"), sự chấp nhận ở dạng điện tử của bạn được coi là bằng chứng về sự đồng ý của bạn với việc xử lý và chuyển thông tin cá nhân của bạn như được nêu trong EULA (Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối) về bảo mật và thông báo bảo mật này, trừ khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý như được mô tả trong phần **+Thiết bị Y tế và các Yêu cầu Pháp lý khác**, hoặc nếu chúng tôi sử dụng

dữ liệu để phục vụ cho lợi ích hợp pháp của mình, miễn là lợi ích này không ảnh hưởng đến lợi ích hoặc tự do và các quyền cơ bản của bạn. Nếu muốn **xóa tài khoản Merlin.net**, bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình để xóa. Xin lưu ý rằng, nếu bạn xóa tài khoản của mình, chúng tôi sẽ giữ lại thông tin đã tổng hợp và hủy nhận dạng, cũng như có thể cần giữ lại một số thông tin cá nhân nhất định theo yêu cầu của pháp luật. Liên quan đến việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, ngoài các quyền được nêu trong phần **+Cách Người dùng Cá nhân Có thể Truy cập và Chính sửa Thông tin Cá nhân và Quyền của bạn**:

- bạn có quyền lấy từ Abbott, với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu, theo yêu cầu, trong tối đa 15 ngày, miễn phí và không được chậm trễ, quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình. Xin lưu ý rằng Abbott là bên kiểm soát dữ liệu để phục vụ cho các mục đích hạn chế. Bạn có thể cần thực hiện quyền truy cập chỉ cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình.
- bạn có quyền phản đối vào mọi lúc, miễn phí và không cần có bất kỳ lý do nào đối với dữ liệu liên quan đến bạn, đang được xử lý để phục vụ cho mục đích thăm dò thương mại; và
- bạn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu của địa phương – Trung tâm Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Quốc gia về cách xử lý thông tin cá nhân của mình.

Abbott cũng sẽ thông báo cho cơ quan bảo vệ dữ liệu của địa phương – Trung tâm Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Quốc gia – biết về việc xử lý thông tin cá nhân của bạn, nếu luật pháp quốc gia yêu cầu công ty làm như vậy.

**Lưu giữ thông tin cá nhân.** Chúng tôi không bao giờ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn lâu hơn mức cần thiết để đạt được mục đích xử lý dữ liệu. Khi kết thúc hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân, nếu bạn không đồng ý cho chúng tôi chuyển dữ liệu đến một điểm đến khác hoặc không đồng ý cho xử lý thêm, thì dữ liệu cá nhân của bạn sẽ: a) bị hủy; hoặc b) được chuyển đến cho bên xử lý khác, miễn là bên xử lý ban đầu đảm bảo rằng quá trình xử lý tiếp theo cũng có mục đích tương tự như mục đích mà theo đó quá trình xử lý ban đầu đã thực hiện; c) được chuyển thành dữ liệu ẩn danh và được lưu trữ riêng để phục vụ cho mục đích nghiên cứu thống kê, lịch sử hoặc khoa học, trừ khi luật pháp có thể yêu cầu.

Ngoài ra, Abbott với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu đã ban hành chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân tuân thủ các Yêu cầu về bảo mật dữ liệu cá nhân khi xử lý dữ liệu này trong hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân được Nghị quyết số 1123 của Chính phủ ban hành ngày 14.12.2010 phê duyệt, cụ thể là đã thực hiện và cung cấp, (1) chỉ định người chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật; (2) biện pháp bảo mật; (3) cơ chế thực hiện biện pháp bảo mật; (4) danh sách người dùng danh nghĩa, được phép truy cập dữ liệu cá nhân; (5) cấu hình của hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân và của mạng; (6) có thể truy cập được mô tả chi tiết về tiêu chí, theo đó sẽ xử lý dữ liệu cá nhân trong sổ đăng ký được lưu giữ thủ công; (7) tài liệu kỹ thuật về kiểm soát bảo mật; (8) lịch kiểm tra bảo mật; (9) các biện pháp giúp phát hiện các trường hợp truy cập và/hoặc xử lý trái phép dữ liệu cá nhân; (10) các báo cáo về sự cố bảo mật.

Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến chính sách bảo mật này hoặc cách xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với người chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân tại địa chỉ [privacy@abbott.com](mailto:privacy@abbott.com).

## **+Nga**

Thông báo Bảo mật Ứng dụng Di động này hình thành Chính sách Bảo mật **Chuyển Thông tin Cá nhân Xuyên biên giới** của Pacesetter, Inc. Chúng tôi đảm bảo ghi lại, hệ thống hóa, tích lũy, lưu trữ, làm rõ (cập nhật, thay đổi) và trích xuất thông tin cá nhân của công dân Liên bang Nga bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu nằm trong lãnh thổ Liên bang Nga khi thu thập thông tin cá nhân này theo bất kỳ cách nào kể cả qua Internet. **Lưu giữ thông tin cá nhân.** Chúng tôi không bao giờ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn lâu hơn mức cần thiết để đạt được mục đích xử lý dữ liệu. Khi đạt được các mục đích, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn trong vòng 30 ngày. **Bảo mật Thông tin Cá nhân.** Chúng tôi không ngừng cải thiện hệ thống bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình và thực hiện tất cả các biện pháp hành chính, pháp lý và kỹ thuật cần thiết để tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi đáp ứng một số yêu cầu bảo mật dữ liệu để bảo vệ dữ liệu cá nhân được xử lý thông qua hệ thống thông tin theo điều 19 của Luật về Dữ liệu Cá nhân của Liên bang Nga Số 152-ФЗ ban hành ngày 27 tháng 7 năm 2006 và các văn bản ban hành khác. Cụ thể, chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu sau, tùy thuộc vào mức độ bảo mật của hệ thống thông tin do chúng tôi lựa chọn: đảm bảo tính bảo mật cho các cơ sở chứa thiết bị của hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân sao cho có thể ngăn không cho tất cả những người không có quyền truy cập thích hợp lưu lại hoặc xâm nhập không kiểm soát tại các cơ sở này; đảm bảo an toàn cho tất cả các phương tiện dữ liệu cá nhân; theo quyết định của tổng giám đốc, thông qua một tài liệu xác định danh sách nhân viên, những người có nhiệm vụ công việc cần đến quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân được xử lý trong hệ thống thông tin; sử dụng các công cụ bảo mật thông tin, trong đó việc tuân thủ các yêu cầu của luật bảo mật thông tin của Liên bang Nga được đánh giá và xác nhận thích đáng, nếu cần có các công cụ đó để hóa giải các rủi ro thực tế; phân công một nhân viên chịu trách nhiệm bảo mật dữ liệu cá nhân trong hệ thống thông tin hoặc giao trách nhiệm này cho một bộ phận thích hợp; đảm bảo tự động ghi vào nhật ký thông báo điện tử mọi thay đổi về quyền truy cập đối với dữ liệu cá nhân trong hệ thống thông tin; và chỉ cấp quyền truy cập vào nhật ký thông báo điện tử cho những nhân viên hoặc những người được ủy quyền khác, những người cần có quyền truy cập này để thực hiện nhiệm vụ công việc của họ.

## **+ Serbia**

Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn để phục vụ cho mục đích điều trị y tế là bác sĩ/phòng khám. Pacesetter, Inc. (một chi nhánh của St. Jude Medical, LLC và là công ty con thuộc toàn quyền sở hữu của Abbott Laboratories, Inc.) đặt tại 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342, United States of America là bên kiểm soát dữ liệu cá nhân để (1) cung cấp cho bạn Ứng dụng này; (2) tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, bao gồm những nghĩa vụ liên quan đến an toàn, chất lượng và cải tiến thiết bị y tế; và (3) tiến hành nghiên cứu sau khi thông tin cá nhân đã được hủy nhận dạng, đặt tên giả, tổng hợp và/hoặc ẩn danh để thông tin đó không nhận dạng được bạn theo tên. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu để hiểu cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ của mình, để đo lường hiệu suất và hiệu quả của sản phẩm và dịch vụ này, để cải thiện các sản phẩm trong tương lai và liên quan đến các nghiên cứu dựa trên dữ kiện thực tế.

Pacesetter, Inc. đã chỉ định Abbott Laboratories S.A., Bulevar Mihajla Pupina 115d, 11000 Belgrade, Serbia làm đại diện tại quốc gia.

**Cơ sở pháp lý để xử lý thông tin cá nhân của bạn:** Phần có liên quan từ ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ THEO QUỐC GIA dành cho Khu vực Kinh tế Châu Âu, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Quần đảo Cayman trong Chính sách Bảo mật này sẽ áp dụng, có tham chiếu đến "GDPR" (Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu) và "luật quốc gia hoặc Liên minh châu Âu" sẽ được thay thế bằng "Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu của Serbia (2018)".

**Chuyển dữ liệu:** Abbott phải tuân theo Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu của Serbia (2018) và thông tin được thu thập qua Dịch vụ sẽ được chuyển đến và lưu trữ tại Hoa Kỳ như được mô tả trong phần có tiêu đề **+Chuyển Thông tin Cá nhân Xuyên Biên giới**. Mặc dù luật về bảo mật của Hoa Kỳ không tương đương với luật đó của Serbia, vì Abbott trực tiếp tuân thủ Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu của Serbia (2018) để phục vụ cho mục đích được nêu trong phần có tiêu đề **+Cách Abbott Sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn**, nhưng thông tin cá nhân của bạn vẫn sẽ được bảo vệ tuân theo đạo luật đó. Nếu Abbott xử lý dữ liệu với tư cách là "bên xử lý" dữ liệu thay mặt cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn thì Abbott sẽ xử lý dữ liệu cá nhân đó theo hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn và tuân theo hợp đồng của chúng tôi ký kết với họ.

**Quyền của bạn:** Ngoài các quyền được nêu trong phần có tiêu đề **+Cách Người dùng Cá nhân Có thể Truy cập và Chỉnh sửa Thông tin Cá nhân và Quyền của bạn**, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu của địa phương nếu quan ngại về cách Abbott xử lý thông tin cá nhân của bạn.

### **+Singapore**

Khi đã chấp nhận hoặc đồng ý với Thông báo Bảo mật này nghĩa là bạn đã được thông báo về và đã đồng ý rõ ràng với tất cả các nội dung có trong tài liệu này. Đối với người dùng dưới 13 tuổi phải có sự Đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Nếu muốn xóa tài khoản Merlin.net, bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình để xóa. Xin lưu ý rằng, nếu bạn xóa tài khoản của mình, chúng tôi sẽ giữ lại thông tin đã tổng hợp và hủy nhận dạng, cũng như có thể cần giữ lại một số thông tin cá nhân nhất định theo yêu cầu của pháp luật.

Thông báo Bảo mật này trình bày thông tin về việc Pacesetter, Inc. thu thập, sử dụng, tiết lộ cho bên thứ ba, thuê ngoài xử lý và chuyển thông tin cá nhân của bạn xuyên biên giới, bao gồm cả thông tin liên quan đến sức khỏe, liên quan đến việc cung cấp Ứng dụng và Dịch vụ. Tất cả các mục xử lý thông tin cá nhân sau đây, bao gồm cả thông tin liên quan đến sức khỏe, đều cần thiết để cung cấp Ứng dụng và Dịch vụ cho bạn.

Bạn có thể đồng ý chung đối với tất cả các mục cần được đồng ý sau bằng cách chấp nhận hoặc đồng ý với Thông báo Bảo mật này:

- Đồng ý cho thu thập và sử dụng thông tin cá nhân, bao gồm cả thông tin liên quan đến sức khỏe, như được mô tả trong các phần **+Thu thập và Xử lý Thông tin Cá nhân của bạn**, **+Quyền truy cập của Abbott vào Thông tin Cá nhân Khi Cung cấp Dịch vụ cho Nhà cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe của bạn**, **+Cách Abbott Sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn**, **+Thiết bị Y tế và các Yêu cầu Pháp lý khác**, **+Nghiên cứu**
- Đồng ý cho thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến sức khỏe như được mô tả trong các phần **+Thu thập và Xử lý Thông tin Cá nhân của bạn**, **+Quyền truy cập của Abbott vào Thông tin Cá nhân Khi Cung cấp Dịch vụ cho Nhà cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe của bạn**, **+Cách Abbott Sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn**, **+Thiết bị Y tế và các Yêu cầu Pháp lý khác**, **+Nghiên cứu**
- Đồng ý cho chuyển dữ liệu xuyên biên giới và cung cấp dữ liệu sức khỏe (dữ liệu nhạy cảm) cho bên thứ ba, như được mô tả trong các phần **+Lưu trữ Dữ liệu**, **+Cách Chúng tôi Tiết lộ Thông tin Cá nhân**, **+Chuyển Thông tin Cá nhân Xuyên Biên giới**.

Bạn có thể rút lại sự đồng ý bất cứ khi nào chỉ cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình. Xin lưu ý rằng, nếu bạn rút lại đồng ý thì hành động này sẽ ảnh hưởng đến khả năng theo dõi thiết bị từ xa của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đồng thời có thể ảnh hưởng đến việc điều trị của bạn. Nếu bạn rút lại đồng ý, Abbott sẽ giữ lại thông tin đã tổng hợp và hủy nhận dạng, cũng như có thể cần giữ lại một số thông tin cá nhân nhất định theo quy định của pháp luật.

Xin lưu ý rằng, chúng tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ số Thẻ Căn cước Công dân (NRIC) và các số giấy tờ nhận dạng khác như: số giấy khai sinh, mã định danh nước ngoài, số giấy phép lao động và số hộ chiếu nếu (a) việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ là theo yêu cầu của pháp luật; hoặc (b) các hành động đó là cần thiết để xác lập hoặc xác minh danh tính của một cá nhân ở mức độ chính xác cao.

Nếu xảy ra sự cố bảo mật liên quan đến thông tin cá nhân của bạn thì chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp bắt buộc theo luật bảo vệ dữ liệu của Singapore để giải quyết sự cố. Chúng tôi có thể báo cáo sự cố đó, cũng như các biện pháp khắc phục cho Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân theo yêu cầu.

Chuyển dữ liệu: Thông tin được thu thập qua Dịch vụ sẽ được chuyển đến và lưu trữ tại Hoa Kỳ. Nếu bạn yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, thì các nhóm chăm sóc từ xa của chúng tôi ở Hoa Kỳ, Thụy Điển hoặc Malaysia sẽ có thể truy cập được thông tin cá nhân của bạn (bao gồm cả dữ liệu liên quan đến sức khỏe). Abbott định sử dụng các thỏa thuận chuyển dữ liệu để cung cấp các biện pháp bảo vệ đầy đủ như: Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn liên quan đến việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới đó.

Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến chính sách bảo mật này hoặc cách xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ: Nhân viên Bảo mật Dữ liệu tại địa chỉ [privacy@abbott.com](mailto:privacy@abbott.com).

### **+Nam Phi**

Bạn có quyền gửi khiếu nại đến Cơ quan Quản lý Thông tin về việc xử lý thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi văn bản tới: The Information Regulator, SALU Building, 316 Thabo Sehume Street, PRETORIA, ĐT: 012 406 4818, Fax: 086 500 3351, [inforeg@justice.gov.za](mailto:inforeg@justice.gov.za).

### **+Hàn Quốc**

**KHI ĐÃ BẤM VÀO NÚT "ACCEPT" (CHẤP NHẬN) HOẶC "AGREE" (ĐỒNG Ý) NGHĨA LÀ BẠN ĐỒNG Ý RÕ RÀNG VỚI VIỆC XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH BAO GỒM THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE ĐỂ PHỤC VỤ CHO CÁC MỤC ĐÍCH ĐƯỢC NÊU TRONG THÔNG BÁO NÀY VÀ NHƯ ĐÃ ĐƯỢC BỔ SUNG BỞI PHẦN NÀY DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG TẠI HÀN QUỐC. BẠN HIỂU RẰNG KHI ĐÃ BẤM VÀO NÚT "ACCEPT" (CHẤP NHẬN) HOẶC "AGREE" (ĐỒNG Ý) NGHĨA LÀ BẠN CŨNG ĐỒNG Ý RÕ RÀNG ĐỐI VỚI TỪNG ĐỒNG Ý RIÊNG BIỆT VÀ BỔ SUNG ĐỂ XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN, BAO GỒM THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE, NHƯ ĐÃ NÊU TRONG PHẦN CÓ TIÊU ĐỀ "HÀN QUỐC" NÀY VÀ CHÚNG TÔI SẼ XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN THEO SỰ ĐỒNG Ý ĐÓ.**

Đối với người dùng dưới 14 tuổi phải có sự đồng ý của người giám hộ.

Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, bạn có thể thực hiện các quyền của mình để yêu cầu Pacesetter, Inc. xem xét kỹ, chỉnh sửa, xóa và tạm dừng xử lý thông tin cá nhân của bạn bằng cách gửi văn bản, email và bất kỳ biện pháp nào khác được quy định trong Điều khoản 41 (1) của Nghị định Thi hành Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân và Pacesetter, Inc. sẽ nhanh chóng phản hồi bất kỳ yêu cầu nào như vậy của bạn. Bạn cũng có thể thực hiện các quyền nêu trên đối với thông tin cá nhân của mình thông qua một đại diện pháp lý được chỉ định hợp lệ. Pacesetter, Inc. sẽ xác minh xem bạn hoặc đại diện pháp lý được chỉ định hợp lệ của bạn có thực sự đưa ra bất kỳ yêu cầu nào như vậy hay không. Nhưng miễn là cho dù nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có chịu trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân của bạn hay không thì bạn cũng nên trực tiếp yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đó thực hiện các quyền đối với thông tin cá nhân của mình.

Điều khoản sau "Trước tiên, bạn nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám để thực hiện quyền bảo mật hoặc bảo vệ dữ liệu của mình. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin hồ sơ bằng cách liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình. Chúng tôi không thể chỉnh sửa hoặc sửa đổi bất kỳ chỉ số nào từ Thiết bị của bạn, đã được tải lên" trong phần **+Cách Người dùng Cá nhân Có thể Truy cập và Chỉnh sửa Thông tin Cá nhân và Quyền của bạn** sẽ không áp dụng cho người dùng ở Hàn Quốc.

Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình hoặc sử dụng bất kỳ biện pháp nào được nêu trong phần có tiêu đề **+Liên hệ với Chúng tôi**. Xin lưu ý rằng, nếu bạn rút lại đồng ý thì hành động này sẽ ảnh hưởng đến khả năng theo dõi thiết bị từ xa của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đồng thời có thể ảnh hưởng đến việc điều trị của bạn. Nếu bạn rút lại đồng ý, Abbott sẽ giữ lại thông tin đã tổng hợp và hủy nhận dạng, cũng như có thể cần giữ lại một số thông tin cá nhân nhất định theo quy định của pháp luật.

### **Cung cấp Thông tin Cá nhân cho Bên Thứ ba**

<b>Người nhận</b>	<b>Mục đích Sử dụng của Người</b>	<b>Mục Thông tin Cá nhân được</b>	<b>Thời gian Lưu giữ/Sử dụng</b>
-------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

	<b>nhận</b>	<b>Cung cấp</b>	<b>của Người nhận</b>
Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của từng bệnh nhân/người dùng	Các mục đích được nêu trong phần "+Nhà cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe Sử dụng Thông tin của bạn"	Mục thông tin cá nhân được nêu trong phần "+Thu thập và Xử lý Thông tin Cá nhân của bạn"	Cho đến khi hoàn thành mục đích xử lý
Pacesetter, Inc., 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342	Các mục đích được nêu trong phần "+Cách Abbott Sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn"	Mục thông tin cá nhân được nêu trong phần "+Thu thập và Xử lý Thông tin Cá nhân của bạn"	Trong khoảng thời gian mà Pacesetter Inc. hoạt động với tư cách bên xử lý dữ liệu được thuê ngoài
	Khiếu nại và sự cố bất lợi	Tên người báo cáo, thông tin về khiếu nại hoặc sự cố	Theo yêu cầu của pháp luật liên quan đến thiết bị y tế
Abbott Medical (Malaysia) Sdn. Bhd. 35, 1st Floor, Jalan Kelisa Emas 1, Tama Kelisa Emas, 13700 Seberang Java, Penang, Malaysia	Hỗ trợ kỹ thuật cấp hai và/hoặc cấp ba	Những mục được liệt kê trong phần "+Thu thập và Xử lý Thông tin Cá nhân của bạn" nếu cần để giải quyết vấn đề hỗ trợ kỹ thuật. Hãy xem phần "+Quyền truy cập của Abbott vào Thông tin Cá nhân Khi Cung cấp Dịch vụ cho Nhà cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe của bạn" để biết thêm thông tin.	Trong khoảng thời gian mà Pacesetter Inc. hoạt động với tư cách bên xử lý dữ liệu được thuê ngoài
Abbott Medical Sweden AB Isafjordsgatan 15, 164 07 Kista, Sweden (Business Office) Jarfalla, PO Box 7051, 164 07 Kista, Stockholm, Sweden (Registered Office)	Hỗ trợ kỹ thuật cấp hai và/hoặc cấp ba	Những mục được liệt kê trong phần "+Thu thập và Xử lý Thông tin Cá nhân của bạn" nếu cần để giải quyết vấn đề hỗ trợ kỹ thuật. Hãy xem phần "+Quyền truy cập của Abbott vào Thông tin Cá nhân Khi Cung cấp Dịch vụ cho Nhà cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe của bạn" để biết thêm thông tin	Trong khoảng thời gian mà Pacesetter Inc. hoạt động với tư cách bên xử lý dữ liệu được thuê ngoài
Abbott Medical Costa Rica Abbott Coyoil Free Zone, Bldg #44B Alajuela, Costa Rica	Hỗ trợ kỹ thuật cấp hai và/hoặc cấp ba	Những mục được liệt kê trong phần "+Thu thập và Xử lý Thông tin Cá nhân của bạn" nếu cần để giải quyết vấn đề hỗ trợ kỹ thuật. Hãy xem phần "+Quyền truy cập của Abbott vào Thông tin Cá nhân Khi Cung cấp Dịch vụ cho Nhà cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe của bạn" để biết thêm thông tin	Trong khoảng thời gian mà Pacesetter Inc. hoạt động với tư cách bên xử lý dữ liệu được thuê ngoài
St. Jude Medical, LLC, 1 St. Jude Medical Dr., St. Paul, MN 55117, USA	Nghiên cứu khoa học và/hoặc lâm sàng	Dữ liệu cá nhân được tổng hợp, Hủy nhận dạng/đặt tên giả. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần "+Nghiên cứu"	Vô thời hạn

**(Xuyên biên giới) Thuê ngoài Xử lý Thông tin Cá nhân cho Bên Thứ ba**

<b>Người nhận</b>	<b>Công việc Thuê ngoài</b>	<b>Mục Thông tin Cá nhân được Chuyển</b>	<b>Quốc gia Nơi Thông tin Cá nhân được Chuyển đến</b>	<b>Ngày/Thời gian Chuyển</b>	<b>Phương thức Chuyển</b>	<b>Mục đích Sử dụng và Thời gian Lưu giữ/Sử dụng của Người nhận</b>
Abbott Medical (Malaysia) Sdn.	Hỗ trợ kỹ thuật cấp hai và/hoặc cấp ba	Những mục được liệt kê trong phần "+Thu	Malaysia	Theo yêu cầu để	VPN an toàn	Cho đến khi hoàn thành công

Bhd. 35, 1st Floor, Jalan Kelisa Emas 1, Tama Kelisa Emas, 13700 Seberang Java, Penang, Malaysia	cấp ba	thập và Xử lý Thông tin Cá nhân của bạn" nếu cần để giải quyết vấn đề hỗ trợ kỹ thuật. Hãy xem phần "+Quyền truy cập của Abbott vào Thông tin Cá nhân Khi Cung cấp Dịch vụ cho Nhà cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe của bạn" để biết thêm thông tin		giải quyết vấn đề hỗ trợ kỹ thuật		việc thuê ngoài và hợp đồng thuê ngoài được ký kết
Abbott Medical Sweden AB, Isafjordsgatan 15, 164 07 Kista, Sweden (Business Office) Jarfalla, PO Box 7051, 164 07 Kista, Stockholm, Sweden (Registered Office)	Hỗ trợ kỹ thuật cấp hai và/hoặc cấp ba	Những mục được liệt kê trong phần "+Thu thập và Xử lý Thông tin Cá nhân của bạn" nếu cần để giải quyết vấn đề hỗ trợ kỹ thuật. Hãy xem phần "+Quyền truy cập của Abbott vào Thông tin Cá nhân Khi Cung cấp Dịch vụ cho Nhà cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe của bạn" để biết thêm thông tin	Thụy Điển	Theo yêu cầu để giải quyết vấn đề hỗ trợ kỹ thuật	VPN an toàn	Cho đến khi hoàn thành công việc thuê ngoài và hợp đồng thuê ngoài được ký kết
Abbott Medical Costa Rica Abbott Coyol Free Zone, Bldg #44B Alajuela, Costa Rica	Hỗ trợ kỹ thuật cấp hai và/hoặc cấp ba	Những mục được liệt kê trong phần "+Thu thập và Xử lý Thông tin Cá nhân của bạn" nếu cần để giải quyết vấn đề hỗ trợ kỹ thuật. Hãy xem phần "+Quyền truy cập của Abbott vào Thông tin Cá nhân Khi Cung cấp Dịch vụ cho Nhà cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe của bạn" để biết thêm thông tin	Costa Rica	Theo yêu cầu để giải quyết vấn đề hỗ trợ kỹ thuật	VPN an toàn	Cho đến khi hoàn thành công việc thuê ngoài và hợp đồng thuê ngoài được ký kết
St. Jude Medical, LLC 1 St. Jude Medical Dr., St. Paul, MN 55117, USA	Nghiên cứu khoa học và/hoặc lâm sàng	Dữ liệu cá nhân được tổng hợp, Hủy nhận dạng/đặt tên giả. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần "+Nghiên cứu"	Hoa Kỳ	Theo yêu cầu cho nghiên cứu khoa học và/hoặc lâm sàng	VPN an toàn	Vô thời hạn

**Sau thời gian lưu giữ, chúng tôi sẽ hủy thông tin cá nhân của bạn như trình bày dưới đây:**

**Quy trình Hủy:** Chúng tôi chọn thông tin cá nhân cần hủy và sẽ hủy thông tin cá nhân với sự chấp thuận của Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu ("DPO").

**Phương pháp Hủy:** Chúng tôi sử dụng phương pháp kỹ thuật (ví dụ: định dạng cấp thấp) để hủy thông tin cá nhân được ghi lại và lưu trữ dưới dạng tệp điện tử nhằm đảm bảo không thể sao chép bản ghi, đồng thời, thông tin cá nhân được ghi lại và lưu trữ dưới dạng tài liệu giấy sẽ bị cắt nhỏ hoặc đốt.

**Đại diện Trong nước**

Chúng tôi đã chỉ định một đại diện trong nước để xử lý các câu hỏi và khiếu nại liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của người dùng ở Hàn Quốc. Hãy sử dụng thông tin sau để liên hệ với đại diện trong nước:

- Đại diện Trong nước: Abbott Korea Ltd.
- Địa chỉ: Samtan Bldg., 5th Floor, 421 YoungDong-Daero, Kangnam-Ku, Seoul 135-846 Korea
- Email: [privacy@abbott.com](mailto:privacy@abbott.com)

### **Đồng ý Bổ sung đối với việc Thu thập, Sử dụng và Cung cấp Thông tin Cá nhân cho Hàn Quốc**

1. Tôi hiểu rằng Pacesetter, Inc. sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của tôi được nêu trong phần **+Thu thập và Xử lý Thông tin Cá nhân của bạn** để phục vụ cho các mục đích được nêu ra trong phần **+Cách Abbott Sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn** trong một khoảng thời gian cần thiết để đạt được từng mục đích như vậy, nhưng không quá 7 năm (trừ khi luật pháp yêu cầu thời gian lưu giữ và sử dụng lâu hơn). Tôi hiểu rằng mình sẽ không thể nhận được Ứng dụng và Dịch vụ nếu chọn không đồng ý với việc xử lý thông tin cá nhân của tôi như mô tả ở trên.
2. Tôi hiểu rằng Pacesetter, Inc. sẽ thu thập và sử dụng thông tin nhạy cảm của tôi liên quan đến sức khỏe, chủng tộc, thuốc, nhập viện, chẩn đoán, số ngày điều trị và truyền dữ liệu, cũng như tình trạng bệnh tim để phục vụ cho các mục đích được nêu trong phần **+Cách Abbott Sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn** trong một khoảng thời gian cần thiết để đạt được từng mục đích như vậy, nhưng không quá 7 năm (trừ khi luật pháp yêu cầu thời gian lưu giữ và sử dụng lâu hơn). Tôi hiểu rằng mình sẽ không thể nhận được Ứng dụng và Dịch vụ nếu chọn không đồng ý với việc xử lý thông tin nhạy cảm của tôi như mô tả ở trên.
3. Tôi hiểu rằng Pacesetter, Inc. sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của tôi được nêu trong phần **+Thu thập và Xử lý Thông tin Cá nhân của bạn** để phục vụ cho các mục đích được nêu ra trong phần **+Cách Abbott Sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn** và như đã được bổ sung bởi bảng có tiêu đề "Cung cấp Thông tin Cá nhân cho Bên Thứ ba" ở trên. Tôi hiểu rằng mình sẽ không thể nhận được Ứng dụng và Dịch vụ nếu chọn không đồng ý với việc xử lý thông tin cá nhân của tôi như mô tả ở trên.
4. Tôi hiểu rằng Pacesetter, Inc. sẽ thu thập và sử dụng thông tin về Thiết bị của tôi, cũng như thông tin về cách thức hoạt động của Thiết bị và cung cấp Thông tin Cá nhân của tôi cho Bên Thứ ba như được nêu trong bảng có tiêu đề "Cung cấp Thông tin Cá nhân cho Bên Thứ ba" ở trên. Tôi hiểu rằng mình sẽ không thể nhận được Ứng dụng và Dịch vụ nếu chọn không đồng ý với việc xử lý thông tin nhạy cảm của tôi như mô tả ở trên.
5. Tôi hiểu rằng Pacesetter, Inc. sẽ thu thập và sử dụng thông tin nhạy cảm của tôi liên quan đến sức khỏe, chủng tộc, thuốc, nhập viện, chẩn đoán, số ngày điều trị và truyền dữ liệu, cũng như tình trạng bệnh tim và cung cấp Thông tin Cá nhân của tôi cho Bên Thứ ba như được nêu trong bảng có tiêu đề "Cung cấp Thông tin Cá nhân cho Bên Thứ ba" ở trên. Tôi hiểu rằng mình sẽ không thể nhận được Ứng dụng và Dịch vụ nếu chọn không đồng ý với việc xử lý thông tin nhạy cảm của tôi như mô tả ở trên.

### **+Đài Loan**

Nếu bạn không đồng ý hoặc chọn không cung cấp thông tin cá nhân của mình, chúng tôi không thể cung cấp Dịch vụ cho bạn hoặc chỉ cung cấp Dịch vụ hạn chế.

### **+Thái Lan**

"PDPA" là nói đến Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân B.E. 2562 (A.D. 2019), như thỉnh thoảng được sửa đổi, cùng với các quy tắc, quy định, chỉ thị liên quan và yêu cầu của chính phủ.

**Quyền riêng tư của Trẻ em:** Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể đăng ký cho trẻ em sử dụng Merlin.net, miễn là đối với trẻ em dưới 10 tuổi phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, còn đối với trẻ em trên 10 tuổi nhưng dưới 20 tuổi, trừ trường hợp trẻ em đó đã kết hôn hợp pháp hoặc được phép theo luật hiện hành thì phải có được sự đồng ý của cả trẻ lẫn cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ.

**Chuyển Dữ liệu Xuyên biên giới:** Để hợp pháp hóa việc xuất Dữ liệu Cá nhân có nguồn gốc từ Thái Lan theo Luật Bảo vệ Dữ liệu hiện hành, Abbott đã thực hiện các biện pháp hợp lý để ký kết thỏa thuận chuyển dữ liệu phù hợp với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.

**Quyền của bạn:** Căn cứ theo PDPA (Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân) và tùy thuộc vào hiệu lực của đạo luật, bạn được hưởng nhiều quyền khác nhau liên quan đến Thông tin Cá nhân của mình, đó là: (i) yêu cầu quyền truy cập vào hoặc lấy một bản sao thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi nắm giữ hoặc yêu cầu tiết lộ nguồn thông tin cá nhân của bạn mà bạn không đồng ý; (ii) lấy thông tin cá nhân của bạn ở định dạng mà các công cụ hoặc thiết bị tự động có thể sử dụng và đọc được, nếu có, hoặc yêu cầu truyền thông



tin cá nhân của bạn ở định dạng đó đến một bên kiểm soát dữ liệu khác; (iii) phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn; (iv) xóa, hủy hoặc hủy nhận dạng thông tin cá nhân của bạn; (v) yêu cầu tạm dừng xử lý thông tin cá nhân của bạn; (vi) chỉnh sửa hoặc cập nhật mọi thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ liên quan đến bạn; (vii) nếu việc xử lý thông tin cá nhân của bạn căn cứ vào sự đồng ý làm cơ sở pháp lý thì bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào; và (viii) khiếu nại về cách xử lý thông tin cá nhân của bạn với cơ quan bảo vệ dữ liệu của địa phương, Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.

Yêu cầu thực hiện bất kỳ quyền nào đối với dữ liệu cá nhân của bạn được mô tả ở trên phải tuân theo các giới hạn và điều kiện của PDPA (Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân).

Nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của mình thì chúng tôi không thể cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn hoặc thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi theo thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi.

**Liên hệ với Chúng tôi:** Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan ngại nào về Thông báo Bảo mật này hoặc nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào đối với dữ liệu cá nhân của mình, hãy sử dụng các thông tin liên hệ ở trên để liên hệ với chúng tôi. Bạn có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu và người đại diện tại địa phương của chúng tôi tại địa chỉ [privacy@abbott.com](mailto:privacy@abbott.com).

### **+Ukraina**

Abbott cần phải có sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi xử lý thông tin của bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý như được mô tả trong phần **+Thiết bị Y tế và các Yêu cầu Pháp lý khác**. Khi đã chấp nhận các điều khoản của Thông báo Bảo mật này nghĩa là bạn đã đồng ý với việc xử lý thông tin cá nhân của mình như được mô tả trong tài liệu này. Nếu muốn xóa **thông tin của mình khỏi Merlin.net** thì bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám để xóa. Xin lưu ý rằng nếu bạn yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám xóa thông tin của bạn khỏi Merlin.net thì chúng tôi sẽ giữ lại thông tin đã tổng hợp và hủy nhận dạng, cũng như có thể cần giữ lại một số thông tin cá nhân nhất định theo quy định của pháp luật.

### **+Vương Quốc Anh**

Đại diện tại địa phương của chúng tôi là Abbott Medical U.K. Limited, Elder, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, B90 8AJ, UK.

### **+Hoa Kỳ**

Abbott hoạt động theo hình thức liên kết kinh doanh với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn trong việc cung cấp Ứng dụng này cho bạn, tuân thủ theo Đạo luật về Trách nhiệm Giải trình và Cung cấp Thông tin Bảo hiểm Y tế, cũng như các quy định thực hiện của đạo luật này (gọi chung là "**HIPAA**"). Do đó, thông tin cá nhân, bao gồm cả thông tin liên quan đến sức khỏe, được thu thập qua Ứng dụng này được điều chỉnh bởi HIPAA và chúng tôi có thể sử dụng, cũng như tiết lộ thông tin cá nhân của bạn phù hợp với nghĩa vụ liên kết kinh doanh của chúng tôi và như được nêu trong Thông báo Bảo mật và Đồng ý này.

### **+California**

Bộ luật Dân sự California Phần 1798.83 cho phép cư dân của Tiểu bang California yêu cầu một số doanh nghiệp nhất định, mà cư dân California có thiết lập mối quan hệ kinh doanh, cung cấp danh sách tất cả các bên thứ ba mà doanh nghiệp đó, trong năm dương lịch trước đó, đã tiết lộ một số thông tin nhất định có thể nhận dạng cá nhân để phục vụ cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. Abbott buộc phải đáp ứng yêu cầu của mỗi khách hàng chỉ một lần trong bất kỳ năm dương lịch nào. Để đưa ra yêu cầu như vậy, bạn cần gửi thư tới Privacy Officer, Abbott, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117. Trong yêu cầu của mình, vui lòng chứng thực rằng bạn là cư dân California và cung cấp địa chỉ hiện tại của bạn ở California để chúng tôi hồi đáp. Xin lưu ý rằng không phải mọi chia sẻ thông tin đều được quy định trong các yêu cầu về Quyền Bảo mật của California và chỉ những chia sẻ thông tin nào được quy định mới được đưa vào phản hồi của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề tuân thủ của Abbott theo Đạo luật Bảo mật Người tiêu dùng California (CCPA) và các quyền của bạn theo CCPA, vui lòng truy cập <https://www.abbott.com/privacy-policy.html>.

### **+Việt Nam**

Khi đã chấp nhận hoặc đồng ý với Thông báo Bảo mật này nghĩa là bạn đã được thông báo và đã đồng ý rõ ràng với tất cả các nội dung trong tài liệu này. Đối với người dùng dưới 7 tuổi phải có sự Đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Đối với người dùng từ 7 đến 15 tuổi phải có sự Đồng ý của cả người dùng lẫn cha mẹ hoặc người giám hộ.

Bạn có thể rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào chỉ cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình. Xin lưu ý rằng, nếu bạn rút lại đồng ý thì hành động này sẽ ảnh hưởng đến khả năng theo dõi thiết bị từ xa của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe,

đồng thời có thể ảnh hưởng đến việc điều trị của bạn. Nếu bạn rút lại đồng ý, Abbott sẽ giữ lại thông tin đã tổng hợp và hủy nhận dạng, cũng như có thể cần giữ lại một số thông tin cá nhân nhất định theo quy định của pháp luật.